

Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



Số 53 (9.593)
Thứ Bảy ngày 22/2/2025
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

<https://baophapluat.vn>

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

Từng ngành, từng địa phương đều phải tăng trưởng trên 8%



● Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị được tổ chức để thực hiện Kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phấn đấu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% trong năm 2025. (Ảnh: VGP)

Trang 2



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề xuất sớm ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Trang 4

CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM:

Xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội nhưng phải có kiểm soát

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của trung tâm tài chính tại Việt Nam, diễn ra chiều 21/2 tại Hà Nội.

Trang 8

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM:

Quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Trang 9

Cần thiết lập khung pháp lý để quản lý “vòng đời” của tài nguyên nước

Trang 13

Sức sống mới cho xiếc Việt ở đề tài chính luận



Trang 12

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

Từng ngành, từng địa phương đều phải tăng trưởng trên 8%



● Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị được tổ chức để thực hiện Kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phấn đấu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% trong năm 2025. (Ảnh: VGP)

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu từng ngành, từng địa phương đều phải tăng trưởng trên 8%. Bên cạnh đó, phát huy các vùng động lực tăng trưởng gồm Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng (12 địa phương trong 2 vùng này đóng góp 60% GDP), các cực tăng trưởng như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Càng khó khăn, thách thức càng phải nỗ lực hơn

Sáng 21/2, Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tăng trưởng GDP là yếu tố quan trọng nhất với việc thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng khẳng định: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải duy trì tăng trưởng cao, bền vững liên tục trong thời gian từ nay tới 2045, chỉ có như vậy mới vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình và vươn lên, đạt được các mục tiêu chiến lược, thực hiện khát vọng trong kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng nêu rõ, muốn cả nước tăng trưởng trên 8% thì tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các lĩnh vực phải tăng trưởng trên 8%, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân... đều phải tăng trưởng trên 8%, chứ không thể chỉ có một vài địa phương, một vài Bộ, ngành, một vài doanh nghiệp tăng trưởng cao rồi kéo cả nước lên. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, vẫn phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

“Mục tiêu như thế, không làm không được. Do đó, có rất nhiều việc phải làm; phải quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đầu tư công, làm việc nào dứt việc đó,

làm việc nào ra việc đó. Tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, phải tranh thủ thời cơ, biến khó khăn, thách thức thành động lực, càng khó khăn, thách thức càng phải nỗ lực hơn” - Thủ tướng nói.

Đủ tự tin để đạt tăng trưởng từ 8% trở lên

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kinh nghiệm quốc tế và công bố mới đây nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, hơn 30 năm qua, chỉ có 34 nền kinh tế thành công trong thoát “bẫy” thu nhập trung bình để trở thành quốc gia có mức thu nhập cao, còn 108 quốc gia chưa vượt qua được.

Từ năm 2021 đến nay, mặc dù tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế; nhưng chúng ta đã khắc phục tốt hậu quả đại dịch Covid-19, chuyển đổi trạng thái nhanh so với nhiều nước, đối phó hiệu quả với tình hình xung đột làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và thiên tai, bão lũ, nhất là cơn bão lớn Yagi gần đây; Đạt tăng trưởng hơn 7% trong năm 2024, đồng thời dành nguồn lực rất lớn cho an sinh xã hội; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập.

Qua đó, chúng ta thấy có đủ tự tin, đủ điều kiện, đủ năng lực để quyết tâm đạt tăng trưởng 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới. **HOÀNG TỬ**

Lãnh đạo nhiều Bộ, ngành “hiến kế”

● **Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng: Phải huy động vốn cả trong và ngoài nước**

Ở góc độ vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, để đạt được tăng trưởng cao thì cần phải khai thác tối đa các yếu tố đầu vào, đó là yếu tố về vốn, vốn thì phải huy động cả trong nước và nước ngoài, vì bản chất nền kinh tế của chúng ta là tiết kiệm chưa đủ bù đắp nhu cầu đầu tư. Hiện nay, dư địa để huy động vốn nước ngoài thì chúng ta đã có, các Bộ, ngành cũng đang thực hiện, nghiên cứu, rà soát. Hiệu quả sử dụng vốn cũng cần được tăng cường.

Chúng tôi rất phấn khởi khi mà cải cách tháo gỡ khó khăn, giảm tăng nấc trung gian, làm sao rút ngắn thời gian phê duyệt, triển khai dự án, đây cũng là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và dòng vốn sẽ quay về ngành Ngân hàng nhiều hơn, chúng tôi có điều kiện tiếp tục cung cấp tín dụng cho DN và người dân, giúp việc giảm lãi suất cho vay thuận lợi hơn.

Chúng tôi thấy rằng, để tín dụng có thể tăng trưởng như chỉ tiêu đề ra và có thể điều chỉnh, thì tất cả các giải pháp như hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa, bảo lãnh DN vừa và nhỏ vay vốn cần phải thúc đẩy hiệu quả hơn. Dư nợ tín dụng bất động sản của hệ thống hiện nay 3,48 triệu tỷ đồng nhưng rất nhiều dự án đang gặp khó khăn. Nếu tháo gỡ sẽ giúp cho dòng tiền quay trở lại ngân hàng, sẽ lưu thông dòng tiền, hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng.



● **Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư**



Để đáp ứng tăng trưởng GDP 8%, Bộ Xây dựng đã đề ra các giải pháp để đạt được những mục tiêu được giao. Theo đó, tăng trưởng GDP của lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông ở mức 18% so với năm 2024, tương đương khoảng 110.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các tuyến giải ngân đạt khoảng 128.000 tỷ đồng; bảo đảm đóng góp vào tăng trưởng của cả nước từ 0,6 điểm %

trong tổng số 8% GDP của cả nước. Hoạt động vận tải, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải, để đạt được tăng trưởng GDP của cả nước là 8% thì giá trị GDP vận tải, kho bãi phải đạt được tối thiểu 13,5% so với năm.

Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư, gắn rõ trách nhiệm với người đứng đầu. Đồng thời hoàn thành các mục tiêu lớn như trên 3.000km đường bộ, 1.000km đường biển, hoàn thành cơ bản Cảng hàng không Long Thành.

● **Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương: Cần giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn**

Có 8 động lực tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương trong năm 2025, như áp dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm đã được Trung ương, Chính phủ tổng kết, rút ra trong công tác chỉ đạo, điều hành tăng trưởng, nhất là trong năm 2024; Tư duy mới, cách làm mới, thể chế mới, đột phá và các chính sách, giải pháp linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo trong triển khai thực hiện, đặc biệt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương được áp dụng cơ chế thí điểm, đặc thù. Bên cạnh đó là việc hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả; Quốc hội đã cho phép điều chỉnh các chỉ tiêu lạm phát, bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài..., tạo điều kiện để đẩy mạnh các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng.

Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, cần tập trung cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án; Xóa bỏ định kiến về doanh nghiệp, dân doanh; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù, quy định mới, đột phá, quy định “luồng xanh” cho các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.



Nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 8%

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế nhiều địa phương đã đưa ra những nội dung công việc cụ thể, các dự án triển khai để làm căn cứ cho mục tiêu tăng trưởng GDP 8% của Chính phủ. Nhiều địa phương đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với mức được giao như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai...



● Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đước phát biểu từ điểm cầu UBND TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

Các tỉnh đều xác định tâm thế sẵn sàng

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đước, ngay từ cuối năm 2024, trên cơ sở quán triệt theo nghị quyết Trung ương, Chính phủ giao cho Thành phố tăng trưởng 8%, Thành phố rất quyết tâm vì cả nước, vì đồng bào Thành phố nên Thành phố phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2025. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, hết sức khó khăn nhưng không thể không làm. Để thực hiện nhiệm vụ mục tiêu ấy, Thành phố xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm, trước mắt, cũng như là lâu dài.

Cụ thể, Thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, các dự án tồn đọng, các dự án có vướng mắc. Bên cạnh đó, tập trung đề phân loại, có giải pháp cụ thể cho từng nhóm, từng vướng mắc và xin ý kiến của Chính phủ cũng như ý kiến các Bộ, ngành để có giải pháp tháo gỡ, để các dự án đi vào hoạt động, tạo nguồn thu ngân sách, nguồn lực để cho Thành phố phát triển trong thời gian tới.

Đưa bộ máy sắp xếp đi vào hoạt động nhanh, kịp thời, đúng theo tinh thần tinh - gọn - mạnh từ năng lực đến hiệu quả và không để tình trạng gián đoạn trong quản lý nhà nước. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn xã hội để tập trung cho đầu tư phát triển và lấy đầu tư công dẫn dắt cho đầu tư tư và chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ngoài ra, sẽ triển khai dự án Trung tâm tài chính quốc tế mà Thủ tướng đã chỉ đạo để làm sao tạo ra kênh thu hút vốn cho quốc gia cũng như cho TP HCM, đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án trong thời gian tới và tập trung cho dự án cảng trung chuyển quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Oanh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông tin, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã chủ động đặt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản được giao từ 14 - 15%/năm. Kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2024 trung bình đạt trên 14%/năm. Năm 2025, tỉnh Bắc Giang xác định đây là năm tăng tốc bứt phá và về đích thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Qua rà soát đánh giá, Bắc Giang xác định tỉnh còn nhiều lợi thế, dư địa cho phát triển. Đặc biệt trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 4 khu công nghiệp với diện tích trên 860ha, sẽ tạo thêm không gian mới cho tỉnh thu hút đầu tư vào cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trên cơ sở phân tích những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, cùng với quyết tâm chính trị, sự thống nhất, đồng thuận nên ngay từ đầu tháng 12/2024, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã thống nhất cao mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2025 trên 10%. Hiện nay, Đà Nẵng đang chủ động tháo gỡ những nội dung thuộc thẩm quyền để khơi thông nguồn lực. Dự kiến, trong quý I, II/2025 sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư

khoảng trên 100.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới góp phần tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch của TP Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Tình hình mới, yêu cầu mới phải có cách ứng xử mới, cách làm mới

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị được tổ chức để tổ chức thực hiện Kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phấn đấu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% trong năm 2025, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Về mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nêu rõ, tình hình mới, yêu cầu mới phải có cách ứng xử mới, cách làm mới, đột phá hơn, quyết liệt hơn, các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đấy; phân công nhiệm vụ bảo đảm “5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, tăng cường giám sát, kiểm tra.

Về cách làm, Thủ tướng cho rằng, phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm mới để tạo động lực phát triển mới, huy động nguồn lực từ Nhân dân, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp; Tiếp tục đổi mới tư duy, cách quản lý kinh tế để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hơn, Thủ tướng nêu, cần phát huy các vùng động lực tăng trưởng gồm Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng (12 địa phương trong 2 vùng này đóng góp 60% GDP), các cực tăng trưởng như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (Hà Nội đóng góp 13,2% GDP, 25% thu ngân sách của cả nước, TP Hồ Chí Minh đóng góp 17,9% GDP, 25% thu ngân sách của cả nước).

Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá” và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đề cao phương pháp quản lý theo kết quả, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Xây dựng thể chế thông thoáng, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương... **HOÀNG TỬ**

● Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Để đạt tăng trưởng theo mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu giải ngân khoảng 87.000 tỷ đồng trong kế hoạch, đặc biệt tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông lớn như cầu, đường sắt đô thị; tiếp tục rà soát khoảng 200 dự án chậm triển khai.



Tiếp đó là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tư nhân, làm sao đảm bảo thu hút vốn qua ngân sách nhà nước tăng trên 18%; nộp ngân sách 360.000 tỷ đồng và vốn đầu tư FDI thì khoảng 3 tỷ USD; thành lập mới khoảng 30.000 doanh nghiệp và vốn đăng ký là trên 300.000 tỷ đồng... Đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là các vấn đề mà Quốc hội, Trung ương đã giao trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, trong đó có Luật Thủ đô. Đặc biệt, một số nghị quyết cá biệt giao triển khai cụ thể tới đây và tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền xuống cho cấp huyện, thị. Thực tiễn chứng minh việc phân cấp, phân quyền này đang đi vào cuộc sống nhanh hơn.

● Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng: Cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng

Năm 2025, Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 12,5% và Hải Phòng cam kết sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu này, thậm chí có thể tăng trưởng ở mức cao hơn. Dự báo, GRDP của thành phố trong quý I/2025 sẽ đạt khoảng 12%, cao hơn mức trung bình của các năm trước, khi quý I thường chỉ đạt khoảng 10%.



Giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng của thành phố Hải Phòng dự kiến là 14%/năm so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố đang xây dựng kế hoạch phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 15,6% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, thành phố Hải Phòng có một số ý kiến đề xuất như kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phương án thi công, đồng thời từ cả hai đầu tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, tức là từ Lào Cai và từ Hải Phòng để rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa dự án vào vận hành.

● Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ân: Phấn đấu tăng trưởng vượt 14%

Trước khi Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Quảng Ninh, tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng là 12,05%. Sau khi Chính phủ chính thức giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Quảng Ninh là 12%, Quảng Ninh chia sẻ cùng cả nước với tinh thần trách nhiệm và xét tiềm năng, lợi thế của mình, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng, phấn đấu vượt hơn 14%.



Khi xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng 12,5% chúng tôi cũng thấy hết sức khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt là quy mô của tỉnh rất lớn, hiện nay đã gần 347.000 tỷ đồng và nếu tăng trưởng 14% thì chúng tôi có mức tăng tuyệt đối là hơn 48.000 tỷ đồng. Đây là con số lớn, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, từ người dân đến cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề xuất sớm ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị.



● Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị cần phải chủ động hơn trong việc nghiên cứu chính sách để nhanh chóng tạo thời gian pháp lý cho những vấn đề mới, xu hướng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh minh họa: VGP)

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên.

Nhiều địa phương chưa chủ động rà soát dự án khó khăn, tồn đọng

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm nay từ 8% trở lên và các năm tiếp theo hai con số, về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp kiến nghị cần tập trung hoàn thiện để tháo gỡ vướng mắc trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm nhằm giải phóng những nguồn lực để chống lãng phí.

Về việc này, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, Bộ Chính trị đã có Kết luận 77 và Quốc hội vừa rồi có các Nghị quyết 170, 171, Chính phủ đã nhiều lần đôn đốc, có nhiều văn bản đôn đốc nhưng Bộ Tư pháp nhận thấy “còn nhiều địa phương chưa chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc đối với những dự án tồn đọng”.

“Nếu địa phương chủ động hơn, chúng tôi nghĩ rằng sẽ được đẩy nhanh, sẽ được tháo gỡ và sẽ rất nhiều dự án được đi vào hoạt động, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng” - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định.

Về việc đôn đốc để thúc đẩy tiến độ các dự án, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, không chỉ các dự án đầu tư công mà cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng cần phải được quan tâm. Lâu nay, Chính phủ đã dành nhiều thời gian đôn đốc các dự án đầu tư công nhưng việc đôn đốc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng cần thiết vì có nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách đã có chủ trương, đã có quyết định hình thức đầu

tư nhưng vẫn chưa đi vào thực hiện.

Cần nghiên cứu để có Quỹ hỗ trợ nghiên cứu chính sách

Nội dung thứ hai được Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề xuất là cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chính sách để sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với những dự án trọng điểm quan trọng của quốc gia đã có chủ trương như Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực.

Thứ ba, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, các Bộ, ngành, địa phương cần phải chủ động hơn trong việc nghiên cứu chính sách để nhanh chóng tạo thời gian pháp lý cho những vấn đề mới, xu hướng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Chúng tôi thấy rằng, đối với những vấn đề mới như thế này, một vấn đề hết sức quan trọng để có thể ban hành được văn bản quy phạm pháp luật là phải có nghiên cứu chính sách”. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, hiện nay, chúng ta còn bị động trong việc đưa ra chính sách.

Do vậy, “cần phải có một cơ chế để đẩy nhanh và chủ động hơn trong nghiên cứu chính sách. Có thể là việc là thành lập hoặc nghiên cứu để có Quỹ hỗ trợ nghiên cứu chính sách” - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Bộ Tư pháp, khi chính sách đã sẵn sàng rồi thì những vấn đề về mặt quy phạm hóa chính sách thành pháp luật sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Nên mở rộng phạm vi áp dụng một số chính sách đặc thù

Đặc biệt, đối với những vấn đề mới, xu hướng mới, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Chính phủ cần có chỉ đạo để sớm có hành lang pháp lý cho vấn đề tài sản số. Đây là vấn đề rất quan trọng vì theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, trên thực tế, chúng ta chưa có hành lang pháp lý về vấn đề này, trong khi trên không gian mạng đã có giao dịch và chúng ta rất khó kiểm soát hay bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người giao dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng đề

ngợi rà soát để mở rộng phạm vi, đối tượng, địa bàn áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại 10 địa phương.

Theo quy định, đối với những lĩnh vực thí điểm, chúng ta phải sơ kết, tổng kết, sau đó mới được mở rộng áp dụng. Thế nhưng trên thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, có những cơ chế, chính sách thí điểm đã được chứng minh, thậm chí là rõ, ví dụ như việc tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ và Quốc hội cho phép sơ kết, tổng kết theo chuyên đề một số chính sách cơ bản đã thấy hiệu quả trên thực tế mà không phải đợi sơ kết, tổng kết cả nghị quyết đó để có thể nhanh chóng áp dụng cho các địa phương khác” - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề xuất.

Cũng trong phần phát biểu trước Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế ngày 21/2, một vấn đề rất mới được Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đồng tình và đề xuất Bộ Chính trị sớm ban hành là các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và phát triển doanh nghiệp dân tộc. “Bởi vì muốn phát triển, tăng trưởng hai con số thì bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, phải có sự tham gia của kinh tế tư nhân”.

Ngoài ra, về các lĩnh vực tổ chức thi hành pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp đề nghị cần phải đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã có nhiều cơ chế để trao quyền chủ động cho địa phương, kể cả cho phép HĐND tỉnh có thể ban hành những cơ chế đặc thù và giao quyền cho các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

“Đề nghị lãnh đạo các tỉnh cần sớm triển khai và tổ chức tốt. Đồng thời tổ chức tốt Nghị quyết về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước để trong quá trình sắp xếp này phải bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, nước ta đã hình thành hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, cơ bản điều chỉnh tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo nền tảng pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, thể chế, pháp luật vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, trở thành lực cản đối với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, chưa tạo cơ sở tháo gỡ vướng mắc, bất cập của thực tiễn. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Tư duy xây dựng pháp luật chậm được đổi mới, không theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới. Một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ. Chất lượng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi. Vẫn còn quy định chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu rõ ràng, cản trở việc thực thi, không thuận lợi cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và khơi thông nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Việc phân cấp, phân quyền chưa triệt để, thủ tục hành chính còn rườm rà. Tổ chức thực thi pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu; thiếu cơ chế phản ứng chính sách kịp thời. Chậm nghiên cứu, ban hành chính sách, pháp luật điều chỉnh đối với những vấn đề mới phát sinh, chưa tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Bối cảnh đó, cùng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh thì công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

ng nghiệp, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh” - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh lưu ý.

Đồng thời, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cũng cần lưu tâm đổi mới việc phản ứng chính sách thông qua cơ chế lắng nghe ý kiến và hướng dẫn áp dụng pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, vì “đây cũng là việc mới, nội dung mới được quy định trong Luật Ban hành văn bản vi phạm pháp luật (sửa đổi), đề nghị các địa phương quan tâm triển khai”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhận định, mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên là thách thức, đòi hỏi quyết tâm lớn, nỗ lực cao và cần có tư duy, cách làm mới, sáng tạo, đột phá một cách toàn diện. Trong đó, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật phải được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã xác định thể chế là “đột phá của đột phá” nhưng cũng đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Việc làm tốt các giải pháp tổng thể về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ góp phần đặc lực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

QUANG MINH

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYÊN PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ:

“Cần xác định rõ mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực”

Là một trong những chủ thể đóng vai trò chủ chốt trong việc nghiên cứu, soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh, Chính phủ ngày càng phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong vấn đề này trước những yêu cầu ngày càng cao của kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Xoay quanh vấn đề này, ông Nguyễn Phước Thọ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ đã có cuộc trao đổi cùng Báo Pháp luật Việt Nam.

những vấn đề lớn về quan điểm, chủ trương, chính sách trong dự án luật, pháp lệnh, ngay từ khâu nghiên cứu, soạn thảo, nhất là đối với những dự án quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ tư, thường xuyên, định kỳ tổ chức các cuộc họp chung giữa tập thể Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giữa lãnh đạo Chính phủ với lãnh đạo Quốc hội để trao đổi, phối hợp chỉ đạo cho ý kiến về những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm. Theo hướng này, cần nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp hoặc trong sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tới đây.

Thứ năm, cần đổi mới cơ bản Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Cụ thể, cần đổi mới cơ bản, triệt để về thẩm quyền và phương pháp lập và thực hiện Chương trình theo hướng, Chính phủ chủ động đăng ký trình Quốc hội và có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian nhất định theo quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Chính phủ.



● Ông Nguyễn Phước Thọ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

90% các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất

● Thưa ông, với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ có vai trò, trách nhiệm như thế nào trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh?

- Về mặt thẩm quyền, Quốc hội là cơ quan duy nhất thực hiện quyền lập pháp có nhiệm vụ hàng đầu là làm luật. Tuy nhiên, thực tiễn lập pháp thời kỳ đổi mới của nước ta đã cho thấy, Chính phủ cũng có vai trò, trách nhiệm lập pháp to lớn, chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất các chính sách quốc gia và xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh chứa đựng các chính sách này để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Có đến 90% các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội là do Chính phủ đề xuất và chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, trên danh nghĩa, Quốc hội phải là cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng của các đạo luật khi ban hành, nhưng thực tế do Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hầu như không tham gia trực tiếp và cụ thể vào quá trình Chính phủ nghiên cứu, soạn thảo cho nên Chính phủ mới là cơ quan quyết định đến phần lớn chất lượng các dự án luật. Như vậy, Chính phủ không chỉ chiếm ưu thế so với Quốc hội về sáng kiến lập pháp, mà còn chịu trách nhiệm chính về chất lượng các dự án luật, pháp lệnh được ban hành.

Chính vai trò, trách nhiệm này của Chính phủ phản ánh tập trung nhất với những đặc trưng cơ bản về vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trình trong quy trình xây

Ông Nguyễn Phước Thọ:
“Quá trình xây dựng luật là quá trình hoạch định chính sách”
“Hiến pháp nước ta quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, tức là khẳng định Quốc hội phải là thiết chế mang quyền lực có tính chất chi phối đối với các cơ quan nhà nước khác. Theo đó, xét trên phương diện thẩm quyền, Quốc hội phải nắm giữ và thực thi những quyền hạn có ý nghĩa chi phối mang tính quyết định đối với toàn bộ vấn đề thực thi quyền lực nhà nước, tạo cơ sở tiền đề bảo đảm cho tính thống nhất của quyền lực nhà nước, để quyền lực nhà nước luôn thuộc về Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Quyền chi phối này của Quốc hội thể hiện ở việc Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền bầu miễn nhiệm, bãi miễn các chức danh đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước ở Trung ương như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước; quyền phê chuẩn các thành viên Chính phủ; quyết định thành lập Bộ, cơ quan ngang Bộ; quyền giám sát tối cao hoạt động của toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan thực hiện quyền lập pháp. Xuất phát từ tính chất đại diện Nhân dân, Quốc hội được Hiến pháp trao những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng trong các lĩnh vực: lập hiến, lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Quốc hội là cơ quan có quyền quyết sách cao nhất của bộ máy nhà nước. Nhưng khác với Chính phủ, Quốc hội không phải là cơ quan hành động. Quá trình xây dựng luật là quá trình hoạch định chính sách. Hai quá trình này không thể tách rời. Trong khi đó, không thể coi quyền lập pháp là quá trình hoạch định chính sách hoặc là sự tiếp nối việc hoạch định chính sách của Chính phủ. Việc thực hiện quyền lập pháp cũng có trình tự, thủ tục, nhưng đây không phải là quy trình nghiên cứu, soạn thảo luật mà là quy trình xác lập ý chí của quốc gia lên dự án luật. Nói cách khác, lập pháp là sự xác lập vị trí tối cao của luật mà tính chính đáng, tính hợp pháp của nó là ý chí của Nhân dân, ý chí của quốc gia được phản ánh thông qua ý chí của Quốc hội. Quyền lập pháp của Quốc hội là biểu hiện tập trung và cao nhất ý chí của Nhân dân, của quốc gia dân tộc. Quốc hội thông qua một dự án luật là xác lập ý chí của Nhân dân, ý chí của quốc gia lên dự án đó. Luật khi đó trở thành hình thức biểu hiện của ý chí của quốc gia. Đó chính là quyền lập pháp”.

dựng luật, pháp lệnh. Nói cách khác, vai trò, trách nhiệm của Chính phủ là hình mẫu cho việc xác định vai trò, trách nhiệm của các chủ thể khác trong quy trình xây dựng luật.

Một số luật được thông qua có phần chưa thực sự bảo đảm chất lượng

● Thưa ông, việc đảm bảo thực hiện vai trò, trách nhiệm trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ hiện nay đang gặp phải những khó khăn, thách thức như thế nào?

- Trên thực tế, không ít luật, pháp lệnh được ban hành chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phải sửa đổi, bổ sung sau vài năm thực hiện, thậm chí có trường hợp chưa có hiệu lực đã phải sửa đổi. Điều này chứng tỏ Quốc hội đã thông qua một số dự án luật có phần chưa thực sự đảm bảo chất lượng do Chính phủ chuẩn bị.

Thực trạng này có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, do có sự hạn chế khả năng đánh giá chất lượng một dự án luật do Chính phủ chuẩn bị. Thứ hai, do sức ép của Chương trình làm luật hoặc do “căn bệnh” chạy theo thành tích, mà buộc phải thông qua. Đồng thời, cũng phản ánh việc chưa phân định rõ việc thực hiện quyền hành pháp và quyền lập pháp.

Qua đó, càng chứng tỏ chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ với Quốc hội, các cơ



● Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua một dự án luật. (Ảnh: quochoi.vn)

quan của Quốc hội ngay từ đầu và trong suốt quá trình nghiên cứu, soạn thảo, xem xét là nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng dự án luật, pháp lệnh.

Có thể xây dựng một khuôn khổ thể chế chung về đánh giá chính sách

● Theo ông, cần làm gì để tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh trong thời gian tới?

- Thứ nhất, cần xác định rõ mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội với Chính phủ trong vấn đề trình và thông qua dự án

luật. Cần nhận thức đúng mối quan hệ trong việc trình, xem xét, thông qua dự án luật giữa Chính phủ với Quốc hội là mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và cơ quan thực hiện quyền lập pháp.

Thứ hai, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước về phân tích, đánh giá chính sách trong quản trị quốc gia. Có thể xây dựng một khuôn khổ thể chế chung về phân tích, đánh giá chính sách được ban hành và tổ chức thực hiện trong quản trị quốc gia.

Thứ ba, xác lập cơ chế thống nhất, bắt buộc phải xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với

Thứ sáu, trong các cơ quan của Chính phủ, cần có quy định về vai trò, trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong việc tham gia phối hợp với các cơ quan của Quốc hội ngay từ đầu quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, trong phạm vi thẩm quyền của mình, Chính phủ cũng cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục ủy quyền, phạm vi ủy quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Chính phủ ủy quyền trình dự án luật và thực hiện việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trong quá trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua.

● Xin trân trọng cảm ơn ông!
ĐỨC ANH (thực hiện)

Bộ Tư pháp tiếp tục đồng hành cùng Liên minh Công chứng Quốc tế

Ngày 21/2, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phối hợp với Liên minh Công chứng Quốc tế tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban lãnh đạo Liên minh Công chứng quốc tế (UINL). Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Chủ tịch UINL Lionel Galliez cùng các thành viên Ban lãnh đạo.



● Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 7 của Ban lãnh đạo Liên minh Công chứng Quốc tế. (Ảnh: PV)

Hội nghị còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ 18 quốc gia đang giữ các vị trí lãnh đạo trong Liên minh Công chứng Quốc tế và Chủ tịch các Ủy ban thuộc các châu lục.

Chương trình nghị sự bàn về các vấn đề quan trọng của Liên minh như Đạo luật mẫu về công chứng quốc tế; nghe báo cáo kết quả hoạt động của các nhóm công tác và nhóm Ủy ban; việc cải cách điều lệ và quy chế; cử nhân sự bổ sung vào các nhóm công tác, các ủy ban của Liên minh...

Liên minh Công chứng Quốc tế là tổ chức lớn nhất của các công chứng viên trên phạm vi toàn cầu với 94 thành viên là các tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên tại các quốc gia áp dụng hệ thống công chứng Latin.

Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân là vấn đề mới, lần đầu tiên được quy định trong Luật Công chứng năm 2024 và giao trách nhiệm cho Chính phủ quy định chi tiết. Vì vậy, Dự thảo Nghị định nói trên quy định về đơn vị hành chính cấp huyện được thành lập VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, việc chuyển đổi loại hình VPCC; điều kiện trụ sở của VPCC; thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, hợp nhất, sáp nhập VPCC...

Theo đó, việc thành lập VPCC được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân ở đơn vị hành chính cấp huyện, dự thảo Nghị định ban hành một Danh mục kèm theo trên cơ sở các tiêu chí: Mật độ dân số thấp; Có cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển (diện tích rộng nhưng địa bàn phức tạp, hệ thống đường sá chưa phát triển, số lượng phương tiện giao thông còn ít...); Khó khăn trong việc thành lập VPCC theo loại hình công ty hợp danh (số lượng giao dịch dân sự ít, quy mô và giá trị giao dịch nhỏ, không bảo đảm lượng việc nếu thành lập VPCC có từ 02 công chứng viên trở lên).

Trên cơ sở các tiêu chí này, Danh mục kèm theo hiện bao gồm

Trong những năm qua, Liên minh Công chứng Quốc tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với công chứng Việt Nam như cử chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách và hiện đại hóa hệ thống công chứng, khẳng định vai trò của công chứng trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch dân sự quan trọng, đặc biệt việc xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) 2024 nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả từ Liên minh Công chứng Quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, Bộ Tư pháp Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Liên minh Công chứng Quốc tế đã đạt được trong

việc xây dựng một cộng đồng công chứng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Trong những năm qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống công chứng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia thành viên Liên minh Công chứng Quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Công chứng năm 2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025. Đây là cơ sở

pháp lý quan trọng để không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyên đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việt Nam là thành viên thứ 84 của Liên minh Công chứng Quốc tế. Sự kiện gia nhập Liên minh Công chứng Quốc tế không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống công chứng Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi và phát triển cùng các nền công chứng tiên tiến trên thế giới. Công chứng đóng vai trò then chốt trong việc bảo

Đề xuất cho phép chuyển đổi mô hình Văn phòng công chứng

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng do Bộ Tư pháp xây dựng đang đưa ra lấy ý kiến quy định theo hướng cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng (VPCC) theo loại hình doanh nghiệp tư nhân thành VPCC theo loại hình công ty hợp danh mà không cho phép chuyển đổi ngược lại để vừa bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp, vừa nhất quán với định hướng phát triển các VPCC quy mô lớn, ổn định, bền vững

48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khoảng 280 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đối tượng được thành lập VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Về việc chuyển đổi loại hình VPCC tại các đơn vị hành chính cấp huyện được thành lập VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh nghiệp có quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó có quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh nhưng không có quy định về việc chuyển đổi công ty hợp danh thành doanh nghiệp tư nhân. Mặt khác, theo quy định tại Điều 3 của Luật Doanh nghiệp thì chỉ luật khác có thể quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản

lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp khác với Luật Doanh nghiệp, còn văn bản dưới luật thì không thể quy định đặc thù này. Do đó, dự thảo Nghị định quy định theo hướng cho phép chuyển đổi VPCC theo loại hình doanh nghiệp tư nhân thành VPCC theo loại hình công ty hợp danh mà không cho phép chuyển đổi ngược lại để vừa bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp, vừa nhất quán với định hướng phát triển các VPCC quy mô lớn, ổn định, bền vững.

Bộ Tư pháp cũng cho biết, thực tế triển khai Luật Công chứng năm 2014 cho thấy có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến đặt tên VPCC, đặc biệt là

trong bối cảnh Luật Công chứng năm 2024 cho phép đặt tên VPCC không theo họ, tên của công chứng viên hợp danh thì sẽ phát sinh khả năng nhiều trường hợp sẽ bị trùng tên VPCC. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định rõ về các trường hợp tên VPCC được coi là trùng hoặc gây nhầm lẫn và việc giải quyết trong trường hợp này, đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp để xử lý trường hợp VPCC phải đổi tên theo Luật Công chứng năm 2014 muốn lấy lại tên gọi cũ của mình.

Về điều kiện trụ sở của VPCC được quy định tương tự như điều kiện trụ sở của Phòng công chứng để bảo đảm sự công bằng về điều kiện thành lập, hoạt động giữa Phòng công chứng và VPCC.

đảm an toàn pháp lý, góp phần xây dựng một nền tư pháp minh bạch, công bằng và hiệu quả. Việc trở thành thành viên của Liên minh Công chứng Quốc tế sẽ giúp Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tiếp cận được những kinh nghiệm quý báu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực công chứng.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định, Bộ Tư pháp Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Liên minh Công chứng Quốc tế trong các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực công chứng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam chia sẻ với các thành viên trong Liên minh về ngành công chứng tại Việt Nam. Theo ông Thiện, ngành công chứng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong các giao dịch. Các giao dịch phải công chứng là các giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức độ an toàn pháp lý cao, phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao dịch.

Theo thống kê đến tháng 12/2024, số lượng công chứng viên của cả nước là 3.457 công chứng viên. Số lượng này tăng lên đáng kể so với những năm trước đây, thể hiện sự phát triển và phổ biến của nghề công chứng tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Uzbekistan, Hiệp hội Công chứng viên Mông Cổ và Hiệp hội Công chứng viên Trung Quốc.

HỒNG MÂY

Đồng thời, để bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai thực hiện Luật Công chứng, góp phần phát triển các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động ổn định, chất lượng cao, dự thảo Nghị định quy định thời hạn chuyển tiếp đối với các VPCC thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Theo đó, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các VPCC chưa đáp ứng điều kiện trụ sở theo quy định của Nghị định này phải đáp ứng điều kiện quy định; trường hợp không đáp ứng sẽ bị thu hồi quyết định cho phép thành lập.

Trên cơ sở kế thừa quy định của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng năm 2014, dự thảo Nghị định quy định ngoài chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, VPCC thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn có thể được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 năm đầu hoạt động. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cụ thể các biện pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương mình.

THU NGUYỄN

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để thúc đẩy đổi mới sáng tạo



● Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh trong bài: PMai)

Ngày 21/2, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trương Thế Côn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Nguyễn Thanh Tú đồng chủ trì Hội thảo.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng Biên tập Trương Thế Côn cho biết, từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta đều xác định đột phá về thể chế, với trọng tâm pháp luật là đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt để nắm bắt cơ hội, khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực cho phát triển, chăm lo cho Nhân dân. Đề đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra, công tác xây dựng pháp luật phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi phải ở tầm cao mới, thiết sự tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Tại buổi làm việc ngày 7/11/2024 với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra, bên cạnh kết quả tích cực, công tác hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện pháp luật vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST), thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân; việc nghiên cứu, ban hành chính sách, quy định pháp luật điều chỉnh đối với những vấn đề mới còn chậm, chưa tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy được các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nêu rõ “thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu” và nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích ĐMST, loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Trong thời gian vừa qua, với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, Bộ, ngành Tư pháp đã quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBPPL) (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua ngày 19/2/2025. Luật BHVBQPPL (sửa đổi) lần này được thực hiện theo tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Với tinh thần đó, Tổng Biên tập Trương Thế Côn nhấn mạnh, Hội thảo khoa học này có giá trị, ý nghĩa rất quan trọng để huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, người

làm công tác thực tiễn vào quá trình đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; thúc đẩy ĐMST trong việc xác định và làm rõ các vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi

Tại Hội thảo, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm ĐMST Quốc gia đã cung cấp một số thông tin tổng quan về ĐMST ở Việt Nam. Để tiếp tục tạo đà bứt phá cho khoa học, công nghệ, cần nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương đột phá của Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Bên cạnh đó, theo ông Đỗ Tiến Thịnh, cần giải quyết khoảng trống cơ chế, chính sách về “phát triển các khu vực/hub ĐMST” tương ứng với số lượng doanh nghiệp và tiềm năng của các địa phương lớn và các lĩnh vực trọng tâm phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách “cởi trói” để thúc đẩy liên kết giữa cơ quan nhà nước và các trường đại học/viện nghiên cứu để hỗ trợ ĐMST, khởi nghiệp...

Đề cập đến những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện liên quan đến quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo, GS.TS Vũ Công Giao - Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khung pháp luật về tự do nghiên cứu, sáng tạo, thu hút, đãi ngộ, bảo vệ, tôn vinh đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chưa hợp lý. Thủ tục hành chính về hoạt động công nghệ, sở hữu trí tuệ còn phức tạp, rườm rà. Bên cạnh đó, cơ chế khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cụ thể; hành lang pháp lý cho công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST chưa cụ thể, đồng bộ. Mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp còn yếu.

Để thúc đẩy ĐMST, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến cần rà soát, sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới. Về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh cho rằng cần thiết xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyên sâu về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời có cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài. PHƯƠNG MAI

● GS.TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC): Cần đổi mới cách chúng ta sử dụng người tài

Chúng ta đang ở trong một thời điểm gần như bùng nổ các lĩnh vực, hoạt động ĐMST nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn cần định vị cho chuẩn xác hơn hoạt động này. Khi thúc đẩy ĐMST, chúng ta nghĩ đến đầu tiên là thể chế. Theo tôi, có thể tạm hiểu thể chế là hệ các yếu tố, chứ không phải chỉ là pháp luật hay chính sách. Nhưng pháp luật và chính sách là điểm khởi đầu mà chúng ta phải bước qua. Bởi nếu không có hệ thống pháp luật hiệu quả, phù hợp thì chúng ta không thể phát triển được. Nhưng nếu có hệ thống pháp luật mà chúng ta không thực hiện hiệu quả được thì hệ thống pháp luật dù có hay đến mấy cũng vô nghĩa. Đó sẽ là một thể chế không tốt.

Vì vậy, chúng ta cần quán triệt đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, đổi mới ở chỗ nào? Theo tôi, những người soạn thảo văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực nào cần phải là những người am hiểu các lĩnh vực đó một cách đầy đủ, rộng rãi và sâu sắc. Nếu như họ không làm được thì sử dụng đến những chuyên gia khác, những người tài giỏi khác để thực hiện công việc này. Bởi để xây dựng pháp luật, ngoài quy trình, con người mới là yếu tố quan trọng. Do đó, điều đầu tiên mà tôi muốn đổi mới là đổi mới cách chúng ta sử dụng người tài, để họ đưa ra các luật phù hợp.



● PGS.TS Dương Đăng Huệ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp: Phải làm thực chất cơ chế phân biện xã hội



Theo quan điểm của tôi, quy trình xây dựng pháp luật phải đảm bảo sự thống nhất, không cắt khúc và người nào có sáng kiến pháp luật thì phải theo đến cùng. Điều này đã được thể hiện trong Luật BHVBQPPL mới nhằm bảo đảm nguyên tắc liên tục của quy trình lập pháp. Ngoài ra, phải phân biệt rõ vai trò của Quốc hội và Chính phủ trong công tác xây dựng luật. Luật BHVBQPPL mới cũng đã phân định rõ Chính phủ là chủ thể trình, còn Quốc hội là người quyết định, thông qua luật.

Đồng thời, phải tăng cường cơ chế phân biện xã hội trong xây dựng luật và phải làm thực chất. Đặc biệt, tôi cho rằng, phải coi trọng việc đầu tư cho xây dựng pháp luật. Chúng ta làm một km đường cao tốc hết 17 tỷ, trong khi chúng ta làm một đạo luật - một con đường vô hình - cho cả dân tộc đi thì lại chưa được quan tâm đầu tư.

Không những thế, phải coi xây dựng pháp luật là hoạt động khoa học thực sự. Luật pháp không phải là điều mơ hồ mà có liên quan đến những khái niệm khoa học đặc thù trong xây dựng luật pháp chúng ta không thể bỏ quên. Do đó, chúng ta phải đề cao công tác nghiên cứu khoa học trong quá trình lập pháp.

● PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: Áp dụng cơ chế sandbox để “cởi trói” cho ĐMST

Dù đổi mới hay áp dụng phương pháp nào đi chăng nữa, pháp luật vẫn luôn có một độ trễ nhất định so với thực tiễn. Nhiều khi, pháp luật phải chạy theo thực tiễn và chính độ trễ này gây ra không ít khó khăn, vướng mắc. Để khắc phục điều đó, chúng ta có thể áp dụng cơ chế thử nghiệm sandbox.

Cơ chế sandbox là một khái niệm mới. Đó là cơ chế cho phép những cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá thí điểm các ý tưởng, các giải pháp và cách làm mới tách khỏi môi trường thể chế hiện tại. Do được tách khỏi môi trường thể chế nên các cán bộ, công chức này sẽ không bị các quy định của hệ thống pháp luật hiện tại điều chỉnh. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới như Liên bang Nga, Hoa Kỳ... đều áp dụng cơ chế sandbox. Còn ở Việt Nam, chúng ta mới chỉ bước đầu áp dụng một phần trong Luật Thủ đô 2024, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và tiếp tục dự kiến đưa vào dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số...

Cơ chế sandbox là một trong các cơ chế vượt thời gian, vượt thời đại tốt nhất giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy ĐMST. Ngoài việc đi trước thời đại, cơ chế sandbox còn giải phóng trách nhiệm cho những người xây dựng và thực thi pháp luật. Bởi lẽ, ĐMST thì phải chấp nhận rủi ro, đòi hỏi phải có cơ chế để giải phóng trách nhiệm, để cán bộ, công chức không sợ hãi khi quyết định và thực thi thì mới “cởi trói” cho ĐMST. Để cơ chế sandbox giải quyết được câu chuyện đó, phải xây dựng luật riêng về sandbox hoặc có nghị quyết riêng của Quốc hội về cơ chế này, lúc đó mới có thể thúc đẩy ĐMST trong công tác xây dựng pháp luật.



D.SON - M.PHƯƠNG

CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM:

Xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội nhưng phải có kiểm soát



● Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, chúng ta xây dựng dự thảo Nghị quyết này là xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội nhưng phải có kiểm soát. (Ảnh: VGP)

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của trung tâm tài chính tại Việt Nam (Nghị quyết), diễn ra chiều 21/2 tại Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm và chỉ đạo của Đảng về phát triển trung tâm tài chính (TTTC) khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Phát triển thị trường tài chính để huy động có hiệu quả các nguồn lực, dịch vụ tài chính để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có TTTC nói riêng và Việt Nam nói chung theo hướng bảo đảm minh bạch, hiệu quả, hiện đại, tiên tiến, bắt kịp các chuẩn mực quốc tế; tạo động lực mới cho nền kinh tế phát triển; thúc đẩy quá trình tham gia sâu rộng vào kinh tế thế giới của Việt Nam.

Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của TTTC tại Việt Nam trên quan điểm bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết luận của Bộ Chính trị về việc xây dựng TTTC tại Việt Nam; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối của Đảng;

sự quản lý tập trung, thống nhất, thông suốt và liên tục của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nhà nước có cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng và hình thành môi trường sống văn minh, chất lượng cao tại TTTC. Các cơ quan quản lý TTTC được tổ chức tinh gọn, có thẩm quyền phù hợp, hiệu lực, hiệu quả; được áp dụng thủ tục hành chính đặc biệt, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân theo quy định và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các quy định tại của Nghị quyết này khác với các quy định của luật, nghị quyết, pháp lệnh khác thì thực hiện theo quy định tại của Nghị quyết này, trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội ban hành sau Nghị quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định sự cần thiết xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập và hoạt động của TTTC tại Việt Nam, cũng như hoan nghênh các Bộ, ngành chức năng và các địa phương liên quan đã nỗ lực, phối hợp hiệu quả trong xây dựng dự thảo Nghị quyết. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Nghị quyết được xây dựng nhằm hình thành cơ sở pháp lý giải quyết 3 vấn đề lớn, đó là: tạo lập các quy định về tổ chức bộ máy; quy định về chính sách cho TTTC, nhất là quy định về xuất nhập cảnh, lao động, chính sách tiền tệ, thuế; xây dựng quy định của Nhà nước về quản lý các trung tâm, cụ thể là trách nhiệm quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng như thế nào và trách nhiệm của các thành phố có các TTTC như thế nào.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, đây là vấn đề mới, vì vậy Nghị quyết tập trung quy định các nội dung mang tính nguyên tắc, chính sách khung, nhưng cũng cần phải cụ thể nhất có thể, còn các nội dung quy định chi tiết thì các Bộ, ngành hữu quan cần tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phát triển các TTTC khu vực và quốc tế để tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định riêng và các văn bản dưới nghị định để quy định chi tiết, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và các yêu cầu đặt ra về phát triển các TTTC. “Chúng ta xây dựng dự thảo Nghị quyết này là xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội nhưng phải có kiểm soát. Phải làm rõ được nội hàm của từng nhóm chính sách mà chúng ta đang dự kiến xây dựng. Phải có đánh giá cụ thể những tác động của chính sách trong đối với nền kinh tế” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Việc xây dựng và trình dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo quy trình tại 1 kỳ họp, dự kiến Chính phủ trình Quốc hội xem xét và thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2025. Đối với 2 thành phố thụ hưởng là TP HCM và Đà Nẵng, cần tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng cho sự vận hành của các TTTC.

Trên tinh thần tiếp tục tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế cũng như những ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, để chúng ta có một dự thảo Nghị quyết hoàn hảo nhất có thể, trình Quốc hội theo đúng yêu cầu về thời gian đặt ra. **ĐỨC DUY**

Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao: Ngày 21/2/2025, căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-UBTVQH15 ngày 14/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ.

Việc xác định đường cơ sở trong Vịnh Bắc Bộ là nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo

các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và phù hợp với Luật Biển Việt Nam năm 2012. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ được xác định trên cơ sở các quy định của UNCLOS, phù hợp với đặc điểm địa lý và tự nhiên của Vịnh Bắc Bộ và không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo các quy định của UNCLOS và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000, tạo thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế, quản lý biển và thúc đẩy hợp tác quốc tế. **V.ANH**

Hình thành mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghiệp 4.0

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án nhằm hình thành ít nhất 1 hoặc 2 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong mỗi lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0. Riêng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và công nghệ sinh học hình thành ít nhất 2 hoặc 3 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng ba miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng do 1 cơ sở giáo dục đại học có thể mạnh đóng vai trò dẫn dắt và có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học cùng với một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia.

Mỗi mạng lưới tổ chức được ít nhất 1 chương trình xuất sắc về đào tạo thích ứng, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu cho phát triển nguồn nhân lực trong một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0. Phân đầu mỗi mạng lưới thu hút được ít nhất 100 nhà khoa học và chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp triển khai gồm: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong hoạt động đào tạo của một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0; Xây dựng, củng cố và phát triển các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0 của Việt Nam; Phát triển nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0 của Việt Nam; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập về đào tạo trong một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0. **U.SAN**

Bắc Giang trao 4 giấy chứng nhận đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 21/2, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung; Nghĩa Hưng; Đông Phúc; Mỹ Thái, có tổng diện tích hơn 860ha.

Theo kế hoạch, các dự án trên sẽ đi vào hoạt động, bắt đầu xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp và trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026. Khi dự án đi vào hoạt động và lấp đầy sẽ tạo việc làm cho khoảng hơn 92 nghìn lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh cho biết, đây là lần trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay, cả bốn dự án đều nằm trong vùng trọng tâm phát triển công nghiệp của Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh đề nghị các địa phương có dự án tập trung cao độ để giải phóng mặt bằng, phối hợp với các sở, ban, ngành... tham mưu, thực hiện nhanh, đúng quy trình thủ tục để triển khai dự án sớm; xây dựng đồng bộ các hạ tầng lõi như điện, nước, giao thông... để cấp đến tận hàng rào các khu công nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh cũng kêu gọi quyết tâm cao để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ những nội dung đã đăng ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, tỉnh sẽ ưu tiên với các doanh nghiệp quyết tâm triển khai nhanh các dự án.

T.K

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM:

Quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước



● Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. (Ảnh: PV)

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTU MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2025 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBUTU MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBUTU MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu quán triệt triển khai một số vấn đề về Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Hội nghị cũng tiến hành trao đổi, thảo luận, góp ý và phản ánh các nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư; Dự thảo Hướng dẫn triển khai chương trình hành động “Phát huy vai trò làm

chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; Việc tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” tại các địa phương...

Tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định việc tổ chức kỳ họp Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP sẽ tháo gỡ những nội dung còn đang vướng mắc để triển khai trong hệ thống Mặt trận.

Trong đó, ông nhấn mạnh chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát là chương trình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Từ chương trình vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBUTU MTTQ Việt Nam tổ chức phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, cần căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực UBUTU MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các

tỉnh, TP cần tập trung cao độ triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đến năm 2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2025 là năm quyết liệt triển khai các nghị quyết của Đảng để góp phần đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, UBUTU MTTQ Việt Nam sẽ triển khai các đề án như Đề án về chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc; Đề án sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc UBUTU MTTQ Việt Nam; Đề án tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là các cơ quan báo chí; Đề án thí điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc người Việt Nam ở nước ngoài ở những nơi có điều kiện; Đề án Đoàn Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, thịnh vượng...

Nhấn mạnh vị thế của MTTQ Việt Nam đã và đang được Đảng, Nhà nước, Nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin trong việc cùng cố, phát huy vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, mỗi cán bộ Mặt trận cần nhanh hơn, chính xác hơn, nỗ lực hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ để hoàn thành nội dung chương trình hành động đã đề ra. **HƯƠNG GIANG**

HÀ NỘI:

Tập huấn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đoàn thể

Sáng 21/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn một số ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội TP.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng, đoàn thể TP Hà Nội cho biết, Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TU ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 204-QĐ/TU ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng...

Ông Trần Thanh Hà nhấn mạnh, đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng. Qua đó, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, đồng thời tăng cường sự gắn kết với Nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu và triển khai sử dụng

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành TP mở rộng đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP các cấp. Đồng thời, nghe giới thiệu Phần mềm xây dựng chương trình công tác của Thành ủy và cấp ủy các cấp; hướng dẫn sử dụng Phần mềm trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện và Phần mềm hỗ trợ thẩm tra, thẩm định.

Đây là các ứng dụng tiền đề cho việc xây dựng dữ liệu dùng chung trong khối cơ quan Đảng và khối chính quyền của TP nhằm thống nhất quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu chung tiến tới tích hợp dữ liệu 3 cấp toàn TP. **H.G**

Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 21/2, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân là hoạt động ngoại giao cấp địa phương được tổ chức thường niên nhằm triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là hoạt động ngoại giao khởi đầu của “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025”, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950 - 2025). Từ đó, đưa ra những giải pháp hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh - khu ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững với mục tiêu cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân hai bên; góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh tỉnh Quảng Tây và các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang tiếp tục duy trì triển khai tốt cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Khu ủy và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các địa phương hai nước là chủ thể quan trọng góp phần tổ chức thực hiện thành công và đưa những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đi vào thực tế. Mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương là động lực mới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và toàn diện. Để tích cực thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, ông mong muốn các địa phương cùng nỗ lực, tạo nên một số đột phá thực chất, hiệu quả hơn nữa trong quan hệ hợp tác. Trong đó, tạo đột phá về giao lưu hữu nghị và kết nối Nhân dân, nhất là tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo và cơ quan các cấp, đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân...

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, thống nhất, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản hội đàm giữa Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. **CÔNG HOAN**

Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới

Thông tin tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 10, khóa XIII diễn ra chiều 21/2, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngô Duy Hiếu cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các hoạt động trong Tháng Công nhân cần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động và chính quyền các cấp đến việc làm, đời sống và các vấn đề của công nhân. Trong đó, phấn đấu có từ 55% trở lên Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp có ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân; có 35% trở lên Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có ít nhất 1 hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn lựa chọn để thực hiện tốt các nhóm hoạt động như: tổ chức Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; tổ chức “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025”, các cuộc thi đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đổi mới quy trình sản xuất; tôn vinh, biểu dương công nhân có thành tích trong lao động, sản xuất có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đạt thành tích cao trong các hội thi thợ giỏi...; tổ chức Chương trình “Đổi thoại tháng 5”, Diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”... **G.HƯƠNG**

Sắp thông xe kỹ thuật đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng Đoàn công tác vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Tại cuộc kiểm tra, đơn vị thi công công trình kiến nghị tình quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đất, đá san lấp tại một số đoạn trong dự án. Hiện khối lượng xây lắp toàn dự án đạt 920/1.665 tỷ đồng (55,2% giá trị hợp đồng), cơ bản đảm bảo tiến độ. Trong đó, gói thầu XL01 sản lượng thực hiện đạt gần 70% giá trị hợp đồng. Nhà thầu thi công đang quyết tâm phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 30/4/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 8/2025 (rút ngắn 4 tháng so với tiến độ trong hợp đồng).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Bình Dương yêu cầu hai huyện Bàu Bàng và Dầu Tiếng phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 2/2025; nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đến ngày 30/4/2025 phải thông xe kỹ thuật.

Trong quá trình thi công có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo các ngành liên quan của tỉnh để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An với tổng chiều dài 72,75km, được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư năm 2007, khởi công triển khai xây dựng 2009, tuy nhiên sau đó dự án này đình hoãn do khó khăn về nguồn vốn. Đến tháng 11/2023 dự án được khởi động trở lại.

Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói XL1 đoạn qua tỉnh Bình Dương có chiều dài khoảng 31,15km (từ huyện Bàu Bàng đến sông Sài Gòn) và 6 cầu (Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tú, Thị Tịnh, Suối Tre, Thanh An bắc ngang sông Sài Gòn).

DUY TRƯỜNG

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG:

Hải Phòng đóng góp gần 11.000 tỷ đồng

Mới đây, tại Kỳ họp HĐND TP Hải Phòng lần thứ 23, Hải Phòng đã thông qua chủ trương đóng góp kinh phí từ nguồn ngân sách TP để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, TP sẽ đóng góp 10.960 tỷ đồng cho dự án đường sắt này. Trong đó, có khoảng 5.860 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng đoạn tuyến qua địa bàn TP, gồm tuyến chính và các tuyến nhánh (nhánh Nam Đình Vũ - Đình Vũ; Nam Hải Phòng - Nam Đồ Sơn); 5.100 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến nhánh đường sắt từ ga Nam Hải Phòng đi ga Nam Đồ Sơn dài khoảng 12km và ga Nam Đồ Sơn.

Theo tính toán, hiện tổng nguồn vốn đầu tư còn lại, TP có thể xem xét, thực hiện các dự án đầu tư công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 100.893 tỷ đồng. Do đó, việc TP cân đối hơn 10.960 tỷ đồng như trên là bảo đảm khả năng cân đối ngân sách TP.

Theo TP, việc triển khai dự án có ý nghĩa tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) TP nói riêng và mang lại hiệu quả KTXH nói chung, góp phần từng bước phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ; qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững đúng như mục tiêu Kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Dự án đường sắt này sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa trên hành lang Đông - Tây, là cửa ngõ giao thương với thế giới qua các cảng biển lớn khu vực Hải Phòng, cũng như kết nối liên vận quốc tế về giao thông đường sắt tại cửa khẩu Lào Cai.

Hơn nữa, bên cạnh hệ thống các cảng đường thủy nội địa và đường hàng không, phát triển giao thông vận tải đường sắt trên hành lang kinh tế Đông - Tây "Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng" là vô cùng cần thiết cho thời kỳ đến 2030 và tầm nhìn 2050; thúc đẩy kinh tế mật dịch Việt Nam - Trung Quốc; hình thành tuyến đường sắt liên kết Đông Á - Trung Á - châu Âu.

Đây còn là phương thức vận tải bền vững, hiện đại, thân thiện, góp phần giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; phù hợp với định hướng chuyên đổi năng lượng xanh, giảm phát thải.

Chia sẻ tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế ngày 21/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2025, Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 12,5% và Hải Phòng cam kết sẽ đạt được mục tiêu này. Dự báo, GRDP Hải Phòng trong quý I/2025 đạt khoảng 12%, cao hơn mức trung bình các năm trước.

Về kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng của TP Hải Phòng dự kiến là 14%/năm so với giai đoạn trước. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, TP đang xây dựng kế hoạch phát triển mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 15,6% giai đoạn 2026 - 2030. **NGUYỄN AN**

GIẢI ĐOẠN 2 TỔNG RÀ SOÁT NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY:

Việc phát hiện đối tượng đã gần tiệm cận với thực tế

Trong tháng thứ hai của giai đoạn II Kế hoạch 483 (từ ngày 15/1/2025 - 14/2/2025), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân, việc phát hiện đối tượng đã gần tiệm cận với thực tế.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa

Bộ Công an cho biết, tháng 10/2024, Bộ Công an ban hành Kế hoạch 483 về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy (NMT), người sử dụng trái phép chất ma túy (SDTPCMT), người bị quản lý sau cai nghiện ma túy (BQLSCNMT) và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Việc thực hiện Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 đã góp phần kéo giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên phạm vi cả nước. Trong 2 tháng thực hiện kế hoạch, cả nước giảm 654 vụ án về trật tự xã hội (giảm 5,4% so với 2 tháng cùng kỳ năm 2023). Bên cạnh đó, các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và tội phạm liên quan đến ma túy đều giảm, tội phạm giết người giảm 97 vụ.

Công tác rà soát người SDTPCMT, người nghiện, người BQLSCNMT được thực hiện nghiêm túc. Công tác cập nhật lên phần mềm quản lý đối tượng người



● Đoàn kiểm tra TP Cần Thơ phối hợp với các cơ sở tiến hành xét nghiệm theo quy định. (Ảnh: Bộ Công an)

SDTPCMT, người nghiện, người BQLSCNMT ngoài xã hội đạt tỷ lệ cao, thể hiện tinh thần tích cực, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tiến hành rà soát, quản lý đối tượng.

Theo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm thông tin về đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; không để các đối tượng, các điểm, tụ điểm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

Trong tháng thứ hai của giai đoạn 2 Kế hoạch 483 (từ 15/1/2025 - 14/2/2025), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân, việc phát hiện đối tượng đã gần tiệm cận với thực tế.

Tại TP HCM, đang thực hiện tổng kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy

đột xuất với người nghiện đang cai nghiện từ 15/2 - 14/5/2025 nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người SDTPCMT, người NMT, là cơ sở nâng cao hiệu quả công tác "giảm cầu" ma túy trên địa bàn.

Đối tượng được kiểm tra, xét nghiệm gồm người nghiện trong quá trình chờ lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện, đang điều trị tại cơ sở cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị Methadone.

UBND TP lập 2 đoàn cấp TP kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, Thanh Đa, Thanh, thiếu niên 2 và Bình Triệu theo hình thức đột xuất. Các quận, huyện và Thủ Đức lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy tại cơ sở điều trị Methadone.

Qua xét nghiệm, nếu người nghiện âm tính sẽ được trở về cơ sở

HÀ NỘI:

Ngày 6/3 sẽ xét xử vụ án "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m²

Dự kiến ngày 6/3/2025, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m² xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Bàn bạc kỹ lưỡng phương thức gây án

Vụ án có 6 bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991), Ngô Văn Dương (SN 1994), Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981), Nguyễn Thế Trung (SN 1994), Nguyễn Thế Quân (SN 1994, cùng ngụ huyện Đông Anh), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, quê tỉnh Bắc Ninh), bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo Điều 218 BLHS.

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, UBND huyện Sóc Sơn có quyết định đấu giá 58 thửa đất, diện tích 90 - 224m² tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Giá khởi điểm gần 2,5 triệu đồng/m²; đặt cọc 44 - 111 triệu đồng, tức 20% giá trị thửa đất theo giá khởi điểm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Cty đấu giá hợp danh Thanh

Xuân để xây dựng quy chế đấu giá. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua 6 vòng bắt buộc từng thửa đất theo phương thức trả giá lên, mỗi bước giá 3 triệu đồng/m². Từ vòng 2 trở đi, mức giá khởi điểm của vòng đấu giá là mức giá trả cao nhất tại vòng trước liền kề. Người trả giá cao nhất tại vòng 6 là người trúng đấu giá. Tại vòng này, nếu khách ghi vào phiếu "Không tiếp tục trả giá" thì thửa đất đó không được bán.

Cty đấu giá niêm yết công khai, bán hồ sơ, thu tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Tháng 11/2024, khi biết Cty đấu giá chuẩn bị đấu giá đất, từ 26 - 29/11/2024, sáu bị cáo đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất. Bị cáo Tuấn mua 58 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ tương ứng với một thửa đất rồi hướng dẫn cả nhóm

hoàn thiện. Trong đó, bị cáo Thành đăng ký 15 hồ sơ, bị cáo Trung 5, bị cáo Dương 15, bị cáo Tuấn 10, bị cáo Liên 8, bị cáo Quân đăng ký 5 hồ sơ.

Do quy định khách đăng ký đấu giá phải đặt cọc 20% giá tối thiểu từng thửa đất, 6 người góp chung tiền đưa bị cáo Tuấn. Bị cáo Thành góp 581 triệu đồng, bị cáo Liên 361 triệu đồng, bị cáo Trung 40 triệu đồng, bị cáo Dương 825 triệu đồng, bị cáo Tuấn góp 1,8 tỷ đồng. Tổng cộng 3,6 tỷ đồng được bị cáo Tuấn chuyển đến tài khoản Cty đấu giá Thanh Xuân để đặt cọc tham gia đấu giá 58 thửa đất.

Cáo trạng xác định, do có kinh nghiệm trong thẩm định, đấu giá đất, bị cáo Tuấn tìm hiểu thông tin 58 thửa đất, xác định giá trị từng thửa, nghiên cứu quy chế đấu giá và các quy định pháp luật về đấu giá. Bị cáo tự soạn bảng thống kê thông tin

Tại tỉnh Thanh Hóa, thực hiện đợt cao điểm, Công an Thanh Hóa đã tổng rà soát phát hiện các diện đối tượng cả ma túy, hình sự tại các địa bàn trọng điểm theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" với sự tham gia của các lực lượng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.755 người nghiện ngoài xã hội, 821 người nghiện trong trung tâm cai nghiện. Từ 15/10/2024 đến nay, công an đã khởi tố mới 239 vụ, 437 bị can; triệt xóa 68 đối tượng bán lẻ, vô hiệu hóa 73 đối tượng. Về công tác giảm cầu, đã bắt, xử lý hình sự 69 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc với 215 người.

cai nghiện. Các trường hợp dương tính đưa về trụ sở công an cấp xã để làm rõ hành vi SDTPCMT, nguồn gốc ma túy và làm rõ các đối tượng liên quan.

Giảm cầu ma túy để kéo giảm tội phạm

Tại Cần Thơ, triển khai cao điểm, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các quận, huyện phối hợp sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đồng loạt tổng rà soát xét nghiệm 100% người liên quan đến ma túy, lập danh sách, triệu tập và tiến hành xét nghiệm với người nghiện, để có biện pháp quản lý phù hợp.

Lực lượng chức năng đã thành lập 11 tổ liên ngành, đồng loạt tiến hành kiểm tra, xét nghiệm với người đang điều trị, đang cai nghiện đứng đối tượng, đứng quy định. Kết quả kiểm tra được tổng hợp, thống kê, phân tích, từ đó làm cơ sở để đánh giá thực trạng công tác quản lý người nghiện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế ở cơ sở cai nghiện, cơ sở điều trị Methadone, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại.

Theo Bộ Công an, trong tháng thứ hai của giai đoạn 2 Kế hoạch 483 (từ 15/1/2025 - 14/2/2025), lực lượng chức năng đã phát hiện mới gần 24.400 người sử dụng, nghi SDTPCMT,

người nghiện, trong đó 14.670 người nghi SDTPCMT (chiếm 60%), 5.903 người SDTPCMT (chiếm 24%), 3.803 người NMT (chiếm 16%). Phát hiện 215 điểm nguy cơ về ma túy; 54 điểm phức tạp về ma túy, 65 điểm phức tạp về ma túy; 1 tụ điểm phức tạp về ma túy và 397 đối tượng bán lẻ ma túy; khởi tố 918 vụ án, 1.617 bị can các tội liên quan đến ma túy.

Qua tổng rà soát, đến nay tổng số người nghi sử dụng, SDTPCMT, người NMT, người BQLSCNMT ở ngoài xã hội; trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; cơ sở cai nghiện trong toàn quốc là gần 398.000 người.

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thông nhất nhận thức công tác giảm cầu ma túy là một trong những trọng điểm để kéo giảm tội phạm; tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể với tất cả những người điều trị nghiện bằng Methadone, không để các đối tượng lợi dụng tránh đi cai nghiện, tiếp tục sử dụng ma túy; chủ động rà soát, có phương án cụ thể tiếp nhận các cơ sở cai nghiện bắt buộc để thực hiện được ngay sau khi tiếp nhận. ...

VĂN SƠN

Người dân bị ảnh hưởng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bốc thăm tái định cư

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND TP Biên Hòa và tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư (TĐC) tại phường Phước Tân cho các hộ dân chịu ảnh hưởng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau khi nhận đất, người dân sẽ được hỗ trợ tiền tạm cư trong lúc chờ xây nhà để bàn giao mặt bằng.

Khu TĐC Phước Tân rộng 49ha với 1.100 lô đất TĐC cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và một số dự án trọng điểm. Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500. Dự kiến tháng 6/2025, việc xây dựng hạ tầng sẽ được khởi công. Đến quý I/2026, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nền đất cho người dân xây nhà.

Trước đó, 82 hộ dân ở TP Biên Hòa đồng ý về tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã được bốc thăm, bàn giao đất. Những hộ này sau khi nhận đất, có thể xây nhà, ổn định chỗ ở.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Biên Hòa dài 6,2km, tổng diện tích đất cần thu hồi 59,5ha, số hộ dân giải tỏa hơn 1.500 hộ. Trong đó, đoạn qua phường Phước Tân phải giải tỏa hơn 1.100 hộ, qua phường Tam Phước hơn 360 hộ. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã bàn giao gần 42ha qua TP Biên Hòa, tương ứng với 70%.

Đồng Nai quyết tâm bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3/2035. Hiện TP Biên Hòa thành lập 6 tổ công tác xuống tận nhà dân tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công tháng 6/2023, dài gần 54km, quy mô 4 - 6 làn xe. Trong đó, đoạn 16km do tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư, đoạn 18,2km là Bộ GTVT; đoạn 19,5km là Bà Rịa - Vũng Tàu.

MỘC ĐỨC

chi tiết 58 thửa đất, tên 6 người đăng ký từng thửa, giá tối đa cần trả của từng thửa. Theo cách tính của bị cáo Tuấn, giá có thể mua được các thửa đất thấp nhất 23 triệu đồng/m², cao nhất 32,4 triệu đồng.

Khi họp nhau tại quán cà phê, bị cáo Tuấn hướng dẫn cả nhóm cách thức tham gia đấu giá như sau: Từ vòng 1 đến vòng 3, nhóm vẫn trả mức giá bình thường. Đến vòng thứ 4, nếu người khác (không phải người trong nhóm) trả giá cao nhất nhưng dưới mức giá bị cáo Tuấn đã ghi trong bảng tính thì nhóm mới tham gia đấu giá tiếp nhưng không được vượt quá giá do bị cáo Tuấn đã ấn định cho từng thửa đất.

Nếu ở vòng thứ 4 có người khác trả giá vượt mức giá tối đa do bị cáo Tuấn ấn định trước, nhóm sẽ trả giá cao bất thường tại vòng 5. Đến vòng 6, tất cả đều ghi "Không tiếp tục trả giá", mục đích phá cuộc đấu giá.

Giá khởi điểm 2,5 triệu đồng nhưng "thổi giá" đến... 30 tỷ đồng

Cáo trạng nêu, theo tính toán của nhóm này, với cách thức đấu giá như vậy sẽ làm cho phiên đấu giá không thành mà vẫn không vi phạm quy chế và không bị mất tiền đặt cọc. Điều này buộc việc đấu giá sẽ phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại lần sau.

Ngày 29/11/2024, cả nhóm đi



● Các bị cáo trong vụ án.

(Ảnh: Công an cung cấp)

chung ô tô đến Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn để tham gia đấu giá. Trên xe, bị cáo Tuấn đưa mỗi người một bảng giá tham khảo với từng thửa đất do mình soạn.

Nhóm bị cáo tiếp tục bàn bạc, thống nhất cách thức trả giá, thời điểm nâng giá cao bất thường như nội dung đã thống nhất từ trước. Mục đích của việc phá cuộc đấu giá là giảm bớt người tham gia đấu giá lại lần sau. Khi đó, nhóm sẽ có cơ hội đấu giá để mua được những thửa đất như giá mong muốn.

VKS xác định, bắt đầu vào cuộc đấu giá, từ vòng 1 đến vòng 3 của từng thửa đất, nhóm bị cáo đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức bị cáo Tuấn ấn định từ trước.

Ở vòng 3, thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà bị cáo Tuấn đã ấn định nên trong thời gian kiểm duyệt phiếu ở vòng 4, nhóm này hẹn nhau ra khu vực nhà vệ sinh (do điện thoại di động bị cầm mang vào nơi đấu giá -

NV) trao đổi, bàn bạc cách thức trả giá ở vòng 5.

Nhóm bị cáo thống nhất ở vòng 5 tất cả sẽ không tham gia đấu giá 22 thửa đất mà chỉ tham gia đấu giá 36 thửa với cách thức sẽ đưa ra giá rất cao, 100 - 200 triệu đồng/m², còn bị cáo Tuấn sẽ đưa ra giá 30 tỷ đồng/m². Đến vòng thứ 6, cả nhóm sẽ không tiếp tục trả giá, mục đích để phá cuộc đấu giá.

Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng 5, do nhóm bị cáo Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng lớn tiếng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Do 6 bị cáo không trả giá tại vòng 6, phiên đấu giá không thành công. Kết quả, 36 trong số 58 thửa đất đấu giá bất thành do hành vi của 6 bị cáo.

Ngay sau đó, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản gửi Công an Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ, xử lý các hành vi thông đồng nâng giá cao bất thường này.

Ngày 6/3 tới đây, dự kiến phiên tòa được xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn), đông đảo người dân có thể tới tham dự, qua đó, góp phần cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.

HỒNG MÂY

10 năm tù với đối tượng "cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép"

TAND cấp cao tại TP HCM vừa bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Công Quốc (ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước đó, bị cáo Quốc bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 10 năm tù về tội "Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép". Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Quốc cho rằng mình "không cưỡng ép, chỉ muốn giúp người lao động đi làm có tiền" nên đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Theo bản án phúc thẩm, năm 2007, bị cáo Quốc xuất cảnh sang Liên bang Nga lao động tại các xưởng may của người Việt Nam làm chủ. Đến năm 2011, bị cáo Quốc tự mở xưởng may nhưng thiếu người lao động nên nhờ cha mẹ và vợ đang ở Việt Nam tìm người đưa sang.

Sau khi gia đình tìm được người, bị cáo Quốc điện thoại trực tiếp cho người lao động để thỏa thuận về điều kiện làm việc, ăn ở và tiền lương. Bị cáo hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí gồm vé máy bay, các giấy tờ liên quan. Nếu người lao động đồng ý thì phải đưa trước 40 triệu đồng. Ai không đủ tiền có thể đưa trước một phần, số còn lại sẽ trừ vào lương sau khi sang Nga làm việc.

Sau khi xong thủ tục giấy tờ, bị cáo Quốc yêu cầu người lao động viết giấy "cam kết sẽ ở lại làm 3 năm, nếu về trước thời hạn phải đền bù toàn bộ chi phí".

Khi người lao động sang tới Nga, bị cáo Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, đồng thời giam lỏng họ trong xưởng may, không cho ra ngoài. Làm việc một thời gian, do điều kiện ăn ở, làm việc khó khăn và thời tiết khắc nghiệt nên một số lao động đòi về, nhưng bị cáo Quốc không đồng ý. Nhiều người phản ứng, bị cáo Quốc yêu cầu người thân của họ ở Việt Nam phải đưa cho cha mẹ và vợ anh ta từ 18 - 65 triệu đồng, tùy vào số tiền người lao động còn thiếu. Những trường hợp không trả lại tiền, bị cáo Quốc không trả lại giấy tờ tùy thân.

Một thời gian sau, khi không còn khả năng lao động, 10 người đã liên lạc với gia đình, nhờ trả tiền cho bị cáo Quốc để được trở về. Về tới Việt Nam, các nạn nhân tới cơ quan công an tố cáo hành vi.

Ngày 15/3/2021, sau khi nhập cảnh trở lại Việt Nam, bị cáo Quốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Đối tượng thừa nhận từ 2012 - 2016 đã đưa 70 người từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, TP Hà Nội sang Nga làm việc tại xưởng may. Trong đó, bị cáo Quốc đã cưỡng ép 39 lao động làm việc cho mình.

Hành vi của bị cáo thực hiện tại Nga nhưng nơi cư trú cuối cùng của bị cáo tại Việt Nam là huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, theo khoản 2 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự, thẩm quyền xét xử là TAND tỉnh Sóc Trăng. Do đó, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã chuyển vụ án cho VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố theo thẩm quyền.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Quốc không thừa nhận tội danh nhưng thừa nhận có đưa người sang Nga lao động. Căn cứ vào các liệu chứng cứ và quá trình thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai nên bác đơn kháng cáo. HUỖNH PHÚC

HẬU GIANG:

Bắt đối tượng là Việt kiều gây ra nhiều vụ lừa tiền

Công an tỉnh Hậu Giang vừa thi hành lệnh bắt với Joshua Dung-Huu (còn gọi là Kỳ, người Mỹ gốc Việt, hiện ở TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Joshua Dung-Huu mở nhiều Cty ở TP HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng... thuê người khác đứng tên, đại diện theo pháp luật, còn mình điều hành mọi hoạt động của Cty.

Khoảng tháng 10/2020, 3 người dân có 9 tàu cá bị Cảnh sát biển Indonesia bắt giữ đã tìm đến Joshua Dung-Huu nhờ giúp đỡ, sau khi được người khác giới thiệu. Khi gặp các nạn nhân tại tỉnh Hậu Giang, Joshua Dung-Huu bịa chuyện đang làm ăn bên Indonesia, có quen biết nhiều quan chức ở nước này nên sẽ giúp "giải cứu" các tàu cá của họ với giá 1 tỷ đồng/chiếc. Để tạo lòng tin, Joshua Dung-Huu cố tình cho các nạn nhân thấy mình đang gọi điện nói chuyện với một người nước ngoài mặc quân phục giống hải quân.

Những chủ tàu cá gom tiền, nhiều lần chuyển theo yêu cầu của Joshua Dung-Huu, tổng cộng hơn 9,4 tỷ đồng, nhưng chờ mãi mà tàu không được thả.

Ngoài ra, năm 2019 - 2020, Joshua Dung-Huu nói dối Cty ở Singapore có dầu cần bán để lừa 1 DN tại TP HCM ký hợp đồng mua, chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng. Joshua Dung-Huu cũng lừa 1 phụ nữ ở TP HCM hùn vốn thuê tàu chở dầu về Việt Nam và vay tiền của chị này để thuê kho, bồn chứa để kinh doanh, rồi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

CQĐT đang mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai là nạn nhân, hoặc có thông tin về Joshua Dung-Huu cần sớm liên hệ công an để trình báo sự việc. ĐÌNH THƯƠNG

Tiết mục xiếc hòa với những giai điệu cách mạng

Trong năm 2025, Liên đoàn xiếc Việt Nam sẽ trình diễn chương trình gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Đó là, chương trình “Bản hùng ca đất nước” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra ngày 19/4, tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội). Chương trình do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện, mang đến cho khán giả những tiết mục xiếc người, xiếc thú kết hợp với những giai điệu cách mạng. Dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức biểu diễn xiếc với chủ đề “Sen” vào ngày 17 - 18/5. Chương trình “Đi cùng năm tháng” nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ có chủ đề “Ký ức Trường Sơn” từ ngày 25 - 27/7/2025. Chương trình “Tia nắng bình yên” dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 16 - 17/8/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. “Tia nắng bình yên” sẽ khắc họa, tôn vinh chân dung của bốn lực lượng: Phòng cháy, chữa cháy; Chống ma túy; Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông. Dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đơn vị sẽ tổ chức biểu diễn chương trình xiếc, ca nhạc tổng hợp mang chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”...

Ngoài ra, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như “Những cánh hồng bay” nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, “Gala xiếc và ảo thuật ba miền”, xiếc chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu hướng đến khán giả nhỏ tuổi, “Nói vòng tay nhân ái” gây dựng quỹ hỗ trợ nghệ sĩ xiếc có hoàn cảnh khó khăn, “Những ước mơ xanh” tôn vinh các nhà giáo, “Vui Noel và chào đón năm mới”. Đáng mong chờ trong năm 2025 còn có vở diễn “Trần Nhân Tông” tôn

Sức sống mới cho xiếc Việt ở đề tài chính luận



● Một tiết mục trong chương trình “Đi cùng năm tháng” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: LDXVN)

“Những tiết mục xiếc kết hợp với các giai điệu cách mạng, khán giả đã hưởng ứng nhiệt thành, khiến các nghệ sĩ rất xúc động. Đây là động lực để chúng tôi kiên định tiến thêm một bước nữa làm các chương trình nghệ thuật mang tính giải trí nhưng trong đó có tính chính luận, giáo dục và nhân văn sâu sắc” - NSND Tổng Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.

vinh Phật hoàng Trần Nhân Tông với sự kết hợp giữa xiếc và cải lương, có tham vọng đưa đi biểu diễn tại nhiều địa phương trong nước và quốc tế. Tại sân khấu vương mới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có các hoạt động biểu diễn định kỳ phục vụ du lịch như “Sông trăng show”, “Không muốn cũng phải cười”...

Liên đoàn Xiếc Việt Nam liên tục đổi mới và cho ra đời những tiết mục, chương trình xiếc mới, được dàn dựng công phu theo hướng hiện đại, đạt chất lượng cao cả về nội

dung và nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Đặc biệt, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng luôn đầu tư và xây dựng các tiết mục tham gia liên hoan xiếc quốc tế quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

Cần có chế độ đãi ngộ với những nghệ sĩ xiếc

Năm 2024, Liên đoàn đã tham dự và giành nhiều giải thưởng cao trên trường quốc tế. Theo NSND Tổng Toàn Thắng, trong các

cuộc thi, liên hoan xiếc quốc tế, về mặt kỹ thuật, các nghệ sĩ Việt không thua kém các nghệ sĩ xiếc quốc tế, nhưng chúng ta có lợi thế hơn bởi sự khác biệt trong sáng tạo đạo cụ, biểu diễn luôn độc đáo và đậm bản sắc dân tộc là điều xiếc Việt được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao.

Có thể thấy, ngành Xiếc Việt Nam có không ít nghệ sĩ tài năng, nhưng để các tài năng ấy bứt phá hơn nữa trên trường quốc tế thì còn cần nhiều nỗ lực. Các lãnh đạo ngành Xiếc rất trân trọng, khi xiếc là một loại hình nghệ thuật chuyên biệt, đặc thù, tuổi nghề của các nghệ sĩ rất ngắn, mức độ rủi ro cao. Hơn nữa, yêu cầu tuyển chọn đào tạo lại ngặt nghèo, trong khi đãi ngộ chưa tương xứng, ít nghệ sĩ xiếc sống được bằng nghề.

Có tận mắt chứng kiến những buổi tập của các nghệ sĩ xiếc mới thấy rằng nghề xiếc vất vả như thế nào. Là công việc đòi hỏi sự rèn luyện về cơ bắp và không thể làm giả được, bởi thế, tất cả các động tác đều dù tập luyện cũng cần tập trung trí lực cao. Chỉ cần sơ sẩy nhỏ cũng có thể gây tai nạn, chấn thương tàn phế, thậm chí mất mạng. Để tập luyện được một tiết mục khó, nghệ sĩ có thể mất đến vài năm mới thành công.

Đặc thù nghệ sĩ xiếc rất vất vả, lao động cường độ cao nhưng khi tốt nghiệp trường xiếc, mức lương nghệ sĩ trẻ chỉ là bậc trung cấp, mức lương khởi điểm hạng 4 - quá thấp so với tài năng, cống hiến của họ. Bên cạnh đó, chế độ bồi dưỡng chưa được thỏa đáng để ngành Xiếc có thể kêu gọi, thu hút được nhân lực trẻ, tài năng. Và khi hết thời kỳ đỉnh cao, nghệ sĩ xiếc rất cần sự quan tâm hơn nữa của các ban, Bộ, ngành để có cơ chế đặc thù, mức lương bảo đảm cuộc sống. NSND Tổng Toàn Thắng cùng các nghệ sĩ xiếc mong mỏi để nghệ thuật xiếc phát triển mạnh mẽ và bền vững cần có sự thay đổi trong chế độ đãi ngộ xứng đáng cho các nghệ sĩ. **THỦY DƯƠNG**

ỐNG KÍNH THỂ THAO

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ chọn lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ, kể cận để chuẩn bị tham dự SEA Games 33, hướng đến mục tiêu dài hạn. Hiện tại danh sách VĐV được ban huấn luyện tính toán, dự kiến có khả năng cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33 vẫn chủ yếu tập trung vào những VĐV đã quen thuộc, chưa có nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tính toán dự kiến bước đầu, hiện các đội tuyển vẫn đang trong quá trình sàng lọc, lựa chọn VĐV tốt nhất chuẩn bị cho đấu trường thể thao quốc tế khu vực lớn nhất trong năm 2025. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội được mở ra cho những VĐV trẻ, gương mặt mới luôn khát khao cống hiến.

Có thể nói, đấu trường SEA Games là bệ phóng quan trọng giúp Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế của mình ở đấu trường khu vực Đông Nam Á, từ đó vươn tầm châu lục và thế giới. Chính vì vậy, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ Đại hội thể thao lần thứ 33 này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia không nên tính toán phương án quá an toàn để đảm bảo chỉ tiêu thành tích được giao mà hãy mạnh dạn lựa chọn những VĐV trẻ tài năng, có tiềm năng phát triển đường dài để đón lên đội tuyển quốc gia, giúp họ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, thể hiện trình độ chuyên môn trong điều kiện tốt nhất. “Chính những gương mặt trẻ, nhân tố mới đó biết đâu sẽ tạo nên những bất ngờ về thành tích, góp phần làm mới, dẫn thay đổi diện mạo và trở thành lực lượng VĐV kế cận chất lượng cho Thể thao Việt Nam vươn mình trong thời gian tới”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Chọn lực lượng nào dự SEA Games 33?



● Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm và động viên các VĐV tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhón. (Ảnh: TTVN)

Khi nói về mục tiêu thành tích của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Qua 2 kỳ SEA Games gần nhất (SEA Games 31 và SEA Games 32), Thể thao Việt Nam đều đứng vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích, chính vì vậy chúng ta phải bước tiếp, khẳng định vị thế mà không thể tụt lùi lại”. Hiện tại, Cục TDTT đang triển khai kế hoạch tập huấn, thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia để có hiệu quả nhất. Cục sẽ chỉ đạo, phối hợp với Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các địa phương cùng chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng VĐV khi được gọi lên đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ. Ngoài ra, kêu gọi hỗ trợ kinh phí từ xã hội hóa để giúp VĐV có nhiều cơ hội thi đấu và tập huấn nước ngoài - nơi các quốc gia có nền thể thao phát triển để học hỏi, hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn.

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, lãnh đạo Cục sẽ luôn sát sao và đồng hành với từng đội tuyển thể thao

quốc gia. Đồng thời, chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đảm bảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện giúp VĐV yên tâm tập luyện, phát huy được tối đa trình độ chuyên môn của mình. Theo Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, SEA Games là sân chơi ở Đông Nam Á, nhưng là bước tiến để Thể thao Việt Nam bước ra biển lớn: “SEA Games 33 tại Thái Lan được xem là sự kiện quan trọng nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2025 với mục tiêu đứng trong top đầu. Trong đó, những môn thể thao Olympic như: điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, thể dục dụng cụ, taekwondo, karate... phấn đấu giành thứ hạng cao, nhằm đảm bảo mục tiêu xuyên suốt hướng đến Asiad 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản và Thế vận hội Olympic mùa hè tại Los Angeles, Mỹ vào năm 2028. Đây cũng được xem là mục tiêu xuyên suốt, liên thông để thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. **TUẤN NGỌC**

Lễ trao giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2024

Ngày 21/2, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2024 và triển khai công tác năm 2025. Tại sự kiện này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trao giải thưởng sân khấu năm 2024 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất năm. Theo đó, giải Tác giả Xuất sắc nhất được trao cho PGS. Tất Thắng; Đạo diễn Xuất sắc nhất của năm được trao cho Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc; Nhạc sĩ Xuất sắc nhất của năm được trao cho Nghệ sĩ Ưu tú Đào Tuấn Hải và Họa sĩ Xuất sắc nhất của năm được trao cho Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Đạt Tăng. Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao giải thưởng cho các Diễn viên Xuất sắc nhất của năm ở các loại hình nghệ thuật...

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thủy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, trong năm 2025, Hội quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X (2025 - 2030) vào tháng 5/2025 (dự kiến); tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 vào tháng 11/2025 (dự kiến) tại Ninh Bình; Xây dựng dự án Bảo tàng sân khấu online và trung tâm tưởng niệm tổ nghề Sân khấu tại Ninh Bình... **H.M**

Cần thiết lập khung pháp lý để quản lý “vòng đời” của tài nguyên nước

Những bất cập trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước

Từ khi Luật Tài nguyên nước 1998 ra đời, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và khai thác tài nguyên nước. Luật Tài nguyên nước 2012 tiếp tục bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao. Luật Tài nguyên nước năm 2023 đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức quản lý và khai thác tài nguyên nước theo hướng bền vững hơn, nhấn mạnh nguyên tắc “Quản lý theo lưu vực sông, theo nguồn nước, kết hợp với địa giới hành chính”. Trong đó, điều hòa, phân phối tài nguyên nước phải dựa trên quy hoạch tổng thể, đảm bảo khai thác hiệu quả và công bằng. Đây chính là cơ sở để triển khai 15 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, với mục tiêu đến năm 2025 hoàn thiện hệ thống quy hoạch tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.

Mặc dù Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách để bảo vệ nguồn nước, quản lý tài nguyên nước bền vững, thực tế cho thấy việc triển khai vẫn còn một số bất cập. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn và suy giảm tài nguyên nước đang đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế của người dân cũng như mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Quy hoạch tài nguyên nước chưa được thực hiện đồng bộ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương. Đặc biệt, việc khai thác quá mức để phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy điện và công nghiệp đang khiến nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn nước.

Một trong những vấn đề lớn khác là sự phân bố không đều của nguồn nước. Việt Nam có tổng diện tích lưu vực sông khoảng 1 triệu km² với 11 hệ thống sông chính như sông Hồng, sông Mê Kông, sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Tuy nhiên, lượng nước không được phân bố đồng đều theo mùa, dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa.

Ngoài ra, việc khai thác nước ngầm không hợp lý cũng đang gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Tại nhiều đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, tình trạng sụt lún



● Tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội. (Ảnh: HNM)

Với hơn 3.000 con sông lớn, nhỏ, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên nước dồi dào, song cũng đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý và sử dụng bền vững.

đất đang diễn ra do khai thác nước ngầm quá mức. Bên cạnh đó, ô nhiễm nguồn nước ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Đổi mới tư duy, thiết lập khung pháp lý chặt chẽ

Hiện, dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 48 điều, quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước. Một trong những điểm quan trọng của nghị định là việc phân loại các hành vi vi phạm theo mức độ tác động, giúp các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp. Những hành vi như khai thác nước ngầm trái phép, làm ô nhiễm nguồn nước hay xả thải không qua xử lý sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo tính răn đe.

Ngày 19/2/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp để lắng nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Nghị định này. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về tài

nguyên nước, khi 60% lưu lượng nước đến từ bên ngoài lãnh thổ, trong khi chất lượng nước trên các lưu vực sông ngày càng ô nhiễm. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức dẫn đến sụt lún đất và xâm nhập mặn, đe dọa đến sinh kế của hàng triệu người. Trước thực tế này, việc quản lý tài nguyên nước cần một cách tiếp cận toàn diện và hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nghị định không chỉ ngăn chặn, xử lý những hành vi gây nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng, mà cần đi trước, phòng ngừa, cảnh báo các hành vi ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân, làm suy giảm chất lượng, số lượng tài nguyên nước. Đồng thời, nghị định phải quản lý toàn bộ “vòng đời” của tài nguyên nước, trong đó lưu ý đặc biệt đến các hành vi xâm phạm đến an toàn, chất lượng, số lượng của nơi sinh thủy, đầu nguồn nước, các cơ sở cấp nước.

Đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề xuất cần có quy định rõ ràng hơn về quy hoạch các nhà máy cấp nước và tăng mức xử phạt đối với những vi phạm liên quan đến khai thác nước ngầm. Bộ Công an đề xuất xây dựng cơ chế kết nối thông tin xử phạt giữa các cơ quan chức năng, giúp kiểm soát tốt hơn những trường hợp tái phạm. **ĐỖ TRANG**

Tên 2 nhà khoa học Việt Nam được đặt cho 2 loài thằn lằn mới phát hiện

Loài thằn lằn thứ nhất có tên là Thần lằn cổ trường (Scincella truongi Pham), được đặt theo tên của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để vinh danh các đóng góp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn các loài bò sát và lưỡng cư ở khu vực Đông Dương. Loài thằn lằn mới được phát hiện và mô tả với mẫu chuẩn thu được ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; có đặc điểm hình thái và di truyền khác biệt với các loài còn lại trong giống, quan hệ gần gũi nhất với loài Thần lằn cổ đuôi đỏ (Scincella rufocaudata) nhưng có sự khác biệt

về số vảy ở gáy, các hàng vảy trên lưng và hàng vảy quanh thân.

Loài thằn lằn thứ hai có tên là Ô rô cường (Acanthosaura cuongi Ngo), được đặt theo tên của Tiến sĩ Phạm Thế Cường, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để vinh danh các đóng góp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn các loài bò sát và lưỡng cư ở Việt Nam. Loài thằn lằn mới này được phát hiện và mô tả với mẫu chuẩn thu được ở các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ; có đặc điểm hình thái và di truyền khác biệt với các loài còn lại trong giống, có quan hệ gần gũi với loài Ô rô vành (Acanthosaura coronata) phân bố ở khu

vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhưng có kích thước cơ thể lớn hơn.

Hai loài thằn lằn này được các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Viện Nghiên cứu hệ gen thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát hiện với mẫu chuẩn thu được ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La và các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam. Hai loài thằn lằn mới trên đã được công bố trên Tạp chí quốc tế chuyên ngành Zookeys và Tạp chí Phân loại học châu Âu (European Journal of Taxonomy). **M.D**



TIN TỨC

“Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”

Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Hướng dẫn triển khai công tác gia đình năm 2025, gửi đến các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ đề năm 2025 là “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”, với các thông điệp chính: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Hệ giá trị gia đình là nền tảng xây dựng hệ giá trị quốc gia; Gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng và truyền tải giá trị văn hóa dân tộc; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội...

Văn bản cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình năm 2025, bao gồm: Triển khai các văn bản pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL; Rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý, điều hành; Truyền thông, giáo dục và xây dựng chương trình tiếp theo; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật; Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác gia đình và tổng hợp kết quả thực hiện.

Trong công tác truyền thông, giáo dục, tiếp tục tuyên truyền về hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và phát huy vai trò người cao tuổi trên các phương tiện truyền thông.

Các hoạt động nổi bật bao gồm: Tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế Gia đình (15/5) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11). Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP, cũng như chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình... **X.HOA**

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyên giao.

Trong số 25 tác phẩm mỹ thuật được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Bảo tàng lần này có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản, 1 tác phẩm điêu khắc chất liệu Inox, 2 tác phẩm chất liệu acrylic. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về chất liệu và của nhiều tác giả khác nhau.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn chia sẻ, các tác phẩm được chuyển giao cho Bảo tàng lần này là những tác phẩm mỹ thuật rất có giá trị của các họa sĩ ở nhiều vùng miền, được Hội Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm qua các cuộc triển lãm mỹ thuật, các sự kiện mỹ thuật của từng khu vực, qua các trại sáng tác...

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh: Việc tiếp nhận 25 tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong lịch sử, từ khi thành lập Bảo tàng, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhiều lần chuyển tác phẩm mỹ thuật về Bảo tàng lưu giữ và phát huy giá trị. Tuy nhiên, sau vài chục năm gián đoạn, lần chuyển giao này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi số lượng được chuyển giao lớn, lên tới 25 tác phẩm và đây đều là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao cả về mặt nghệ thuật và cả về giá trị kinh tế trên thị trường nghệ thuật hiện nay. **T.MAI**

Cảnh báo thủ đoạn giả danh lực lượng Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phát đi cảnh báo về loại thủ đoạn lừa đảo xảy ra trên địa bàn, các đối tượng gọi điện giả danh là cán bộ Công an, đe dọa, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/02/2025, chị N.Y.T người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Sóc Trăng nhận được cuộc gọi từ số thuê bao "0826.354.571" với nội dung giới thiệu như sau: "Chào chị, tôi gọi đến từ Công an tỉnh Sóc Trăng, đề nghị chị chiều ngày mai mang CCCD đến trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật". Khi chị N.Y.T hỏi cấp bậc, chức vụ, nơi công tác đối tượng này tự xưng là "Trung úy Phan Văn Hưng thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an tỉnh Sóc Trăng".

Quá trình trao đổi với chị N.Y.T đối tượng này liên tục đe dọa đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu chị N.Y.T phải đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc. Nhưng chị N.Y.T trình bày hiện đang đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, đối tượng đã hướng dẫn chị N.Y.T kết bạn qua ứng dụng "Zalo" để gửi hình ảnh mặt trước và mặt sau CCCD để đối tượng xác minh, sau đó đề nghị chị N.Y.T cung cấp mã xác nhận qua tin nhắn SMS đã được gửi về số thuê bao của chị N.Y.T; quá trình hướng dẫn đối tượng liên tục thúc ép, yêu cầu phải thực hiện ngay nhằm thao túng tâm lý của người nghe.

Tuy nhiên, do nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều nghi vấn, chị N.Y.T đã kết thúc cuộc gọi trên và báo ngay cho cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định đây là một thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, tuy không mới nhưng chúng sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân có tâm lý nhẹ dạ,



● Các đối tượng gọi điện giả danh là cán bộ Công an, đe dọa, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

cả tin. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các bước: Thu thập thông tin cá nhân, số điện của người dân thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...), trên các Web đen mua bán dữ liệu cá nhân...

Thông qua các số điện thoại không chính chủ (giả mạo) trực tiếp gọi điện cho người dân tự xưng là cán bộ Công an thuộc các đơn vị Công an tỉnh, Công an huyện hoặc các phòng nghiệp vụ để mời người dân lên trụ sở cơ quan Công an làm việc, khi người dân có tâm lý hoang mang, lo sợ các đối tượng sẽ gọi ý họ thực hiện các yêu cầu "xác minh online" thông qua các app giả mạo (ứng dụng giả do các đối tượng xấu tạo lập nhằm mục đích thu thập thông tin người dùng), các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cài đặt các app, sau đó nhập các trường thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin căn cước công dân, số điện thoại... nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân. Trong trường hợp khác các đối tượng yêu cầu người dân tạo liên kết bạn bè thông qua số điện thoại hoặc mã QR trên ứng dụng Zalo, sau đó yêu cầu người dân chụp gửi mặt trước và sau CCCD và các giấy tờ cá nhân khác.

Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp mã xác nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc mã OTP được gửi đến số thuê bao của người dân.

Các đối tượng yêu cầu người dân chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng để bảo lãnh cho bản thân hoặc để nộp tiền lệ phí hồ sơ giải quyết vụ việc, do số tiền không quá lớn thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng nên nhiều người dân đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Mặt khác, việc các đối tượng thu thập được thông tin cá nhân và được người dân cung cấp mã xác nhận đã sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân, sau đó chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không hoang mang, lo sợ trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính, giải quyết vụ việc hình sự lực lượng Công an sẽ gửi thư mời, giấy triệu tập đến cho người dân hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ Công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Nếu xảy ra trường hợp tương tự nêu trên người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn. Trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay vụ việc cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng cảnh báo về hình thức lừa đảo giả danh công an hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, chị L.T.L ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân gọi điện tư vấn Luật Giao thông đường bộ mới và thông báo sẽ có một cán bộ của phòng kỹ thuật gọi điện hướng dẫn cài đặt tích hợp 12 điểm GPLX vào dịch vụ công.

Mặc dù đã rất cảnh giác và nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nhưng đối tượng đã "trấn an" chị bằng cách "giải thích" nếu là lừa đảo thì đối tượng đã phải yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân còn đây chỉ hướng dẫn chị cài đặt dịch vụ và kết bạn Zalo để được chỉ dẫn cụ thể hơn.

Sau một hồi thao túng tâm lý, chị L đã tin lời của đối tượng, cài đặt dịch vụ theo hướng dẫn, sau đó đối tượng đã yêu cầu chị L nhập các thông tin giấy tờ cá nhân, chụp hình thẻ ngân hàng mặt trước, mặt sau. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản của chị L tại ngân hàng đã bị trừ mất số tiền 75 triệu đồng. Khi đó, chị L mới biết mình đã bị lừa và báo cáo cho Công an xã.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần phải cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này của tội phạm. Bởi trên thực tế, điểm GPLX sẽ được tự động tích hợp khi cài đặt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 với người có GPLX. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cài bất kỳ dịch vụ nào để được tích hợp điểm. Vì vậy, người dân cần chủ động bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai; không chuyển tiền theo yêu cầu, không tải về ứng dụng lạ hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng cán bộ Công an, người dân cần kiểm tra và xác minh danh tính đối tượng.

HỒNG THƯƠNG

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Bằng lái xe B2 đổi sang C1 mới thì được lái những xe gì?

Bạn Trọng Tấn (Hải Dương) hỏi: Tôi là tài xế xe tải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng B2 và hiện GPLX của tôi sắp hết hạn nên tôi có nhu cầu đổi GPLX để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, theo quy định mới, từ năm 2025, bằng lái xe B2 đổi sang C1. Vậy xin hỏi, bằng lái xe B2 cũ đổi sang C1 mới thì được lái những xe gì?



● Luật sư Nguyễn Quang Tâm.

Luật sư Nguyễn Quang Tâm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Theo khoản 3 Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, trường hợp người có giấy phép lái xe (bằng lái xe) hạng B2 đã được cấp trước ngày 01/01/2025 mà có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX thì được đổi cấp

đổi sang phân hạng mới như sau: Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông

đường bộ 2024 quy định, hạng C1 được cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C1 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B.

Như vậy, theo quy định nêu trên, bằng lái xe hạng B2 cũ đổi sang hạng C1 mới sẽ được phép điều khiển xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C1 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B mới.

Trong đó, bằng lái xe hạng B mới được cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối

lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg.

Theo quy định cũ tại khoản 4 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì bằng lái xe hạng B2 cũ được cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg.

Về thời hạn sử dụng, tại khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định thời hạn của GPLX như sau: GPLX các hạng A1, A, B1 không thời hạn; GPLX hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; GPLX các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Về hồ sơ đổi GPLX, theo Điều 36 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT hồ sơ đổi GPLX do

ngành Giao thông vận tải cấp, gồm: Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực (trừ người có giấy phép lái xe hạng A, A1, B1).

Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của GPLX hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp tước quyền sử dụng GPLX tích hợp.

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

THƯƠNG THƯƠNG - BÍCH HẰNG

15 trường quân đội trở lại đào tạo hệ dân sự

Sau 6 năm dừng tuyển sinh, năm 2025 có 15 trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng (BQP) được giao tuyển khoảng 3.200 chỉ tiêu hệ dân sự (DS).

Từ năm 2019, các học viện, nhà trường quân đội đã dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ DS). Động thái này nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, khắc phục tình trạng có trường đào tạo hệ DS gấp nhiều lần hệ quân sự...

Mới đây, Văn phòng Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đã có văn bản thông báo ý kiến của Thường vụ QUTƯ về việc giao nhiệm vụ đào tạo DS cho các cơ sở giáo dục trong quân đội.

Theo đó, Thường vụ QUTƯ giao nhiệm vụ đào tạo hệ DS cho 15 cơ sở giáo dục (CSGD) trong quân đội có đủ điều kiện đào tạo từ 2025; giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các CSGD phối hợp cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện để đào tạo, như: Mở ngành đào tạo, đăng ký giáo dục nghề nghiệp; xây dựng chương trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất... Hằng năm, giao chỉ tiêu, ngành đào tạo; chỉ đạo các CSGD tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá và thực hiện các nội dung liên quan đúng quy định của Nhà nước và BQP.

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu đã có đề xuất chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh hệ DS năm 2025 của các CSGD trong quân đội kèm theo Tờ trình 469/TTr-BTTM ngày 24/1.

Theo đó, Học viện (HV) Chính trị đề xuất 170 chỉ tiêu tuyển sinh với 9 ngành trình độ tiến sĩ và 4 ngành trình độ thạc sĩ. HV Quân y đề xuất 630 chỉ tiêu với 16 ngành trình độ tiến sĩ và 13 ngành trình độ thạc sĩ,



● Sinh viên hệ DS Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia chương trình Tuổi trẻ sáng tạo khoa học. (Ảnh: MTA)

15 cơ sở giáo dục trong quân đội có đủ điều kiện đào tạo hệ DS từ 2025 gồm: HV Chính trị, HV Hậu cần, HV Kỹ thuật Quân sự, HV Quân y, HV Khoa học quân sự (Tổng cục II), Trường Sĩ quan thông tin (Bình chủng Thông tin liên lạc), Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (Tổng cục Chính trị), Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Trường Cao đẳng Hậu cần 2 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng (CNQP) (Tổng cục CNQP), Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Lịch sử quân sự (Bộ Tổng Tham mưu), Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng Tham mưu).

20 ngành bác sĩ chuyên khoa cấp I, 18 ngành bác sĩ chuyên khoa cấp II, 17 ngành bác sĩ nội trú, 3 ngành trình độ đại học.

HV Kỹ thuật quân sự đề xuất 755 chỉ tiêu tuyển sinh với 9 ngành trình độ tiến sĩ, 8 ngành trình độ thạc sĩ, 8 ngành trình độ đại học. HV Hậu cần 460 chỉ tiêu, trong đó có 400 chỉ tiêu trình độ đại học và 60 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, thạc sĩ...

Trường Sĩ quan Thông tin đề xuất 50 - 100 chỉ tiêu đào tạo các ngành công nghệ thông tin và Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đề xuất 210 - 250 chỉ tiêu ở 3 trình độ thạc sĩ, đại học, trung cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 do BQP tổ chức ngày 20/2,

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban tuyển sinh quân sự BQP nhấn mạnh, các CSGD phải chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội chuẩn bị các điều kiện để đào tạo. Trong đó chỉ được thông báo tuyển sinh khi đáp ứng đúng, đủ các quy định của Bộ GD&ĐT, BQP. Chỉ tuyển sinh đào tạo những mã ngành nhà trường có thể mạnh, chất lượng cao. Không tuyển sinh tràn lan. Điểm trúng tuyển phải tương đương hệ quân sự.

Cả nước hiện có 19 trường quân đội (trong đó 16 trường đào tạo trình độ đại học, 1 trường đào tạo cả đại học và cao đẳng, 2 trường cao đẳng), mỗi năm tuyển sinh khoảng 5.200 chỉ tiêu đại học hệ quân sự. Thí sinh trúng tuyển hệ quân sự sẽ được quân đội bảo đảm ăn, ở, trang phục, phụ cấp mỗi tháng, không phải đóng học phí, được bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập. Nhân thân học viên như bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hợp pháp nếu chưa có bảo hiểm y tế cũng sẽ được quân đội mua, cấp thẻ bảo hiểm. Còn thí sinh hệ DS phải đóng học phí, tự bảo đảm ăn ở và không được quân đội phân công công tác... LAM HẠNH



● Học viên Trường Sĩ quan Thông tin tham gia chào cờ. (Ảnh: Lam Hạnh)

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng khảo sát tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng

Hôm qua (21/2), Đoàn công tác Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII do Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện làm trưởng đoàn đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Những năm qua, Thường vụ, Đảng ủy BĐBP đã quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ của cấp trên và cấp mình; đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, vững chắc, bám sát tình hình thực tiễn. Kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp về quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng,

bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng củng cố tăng cường thế trận biên phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới...

Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia của cán bộ, đảng viên, Nhân dân chuyển biến tích cực. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị BĐBP được nâng lên. Hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu chính trị với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước láng giềng được đẩy mạnh; duy trì có hiệu quả hoạt động kết nghĩa đồn, trạm biên phòng, cụm dân cư hai bên biên giới.

PHẠM KHOA

TIN TỨC

TP HUẾ:

Phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thị xã Phong Điền

Ngày 21/2, Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban CHQS TX Phong Điền tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Phong Thu về Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền.

Theo đó, sau khi nhận thông tin từ người dân, Bộ CHQS TP chỉ đạo Đội Quy tập 192 về địa bàn phối hợp Ban CHQS Phong Điền và nhân chứng tiến hành kiểm tra, khảo sát, thu thập nguồn tin. Qua làm việc, các nhân chứng và lực lượng đều kết luận thông tin chính xác là phần mộ liệt sĩ.

Theo hồ sơ và nhân chứng cung cấp, phần mộ trên là liệt sĩ Bùi Đức Vĩnh (SN 1963, quê quán xã Xuân Hùng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh, nay là tổ 2, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); đơn vị: Đại đội 301, Trung đoàn 681 (nay là Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), hy sinh năm 1983 trên đường làm nhiệm vụ áp tải quân sự. QUỲNH ANH

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết làm việc với Tổng Công ty Đông Bắc

Ngày 21/2, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy TCTy Đông Bắc.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy TCTy tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp thật tốt, rà soát tốt về nhân sự (phẩm chất đạo đức, năng lực) đúng người, đúng việc, góp phần nâng cao sức mạnh của các tổ chức Đảng. Xây dựng nội dung Nghị quyết, văn kiện đại hội các cấp chặt chẽ; nội dung văn kiện phải thật cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ mục tiêu, rõ giải pháp, có tính khả thi và thực tiễn cao... Bảo đảm sau Đại hội, TCTy phải có bước đột phá về chất lượng xây dựng Đảng, về sản xuất kinh tế.

Với các nhiệm vụ mới về sản xuất kinh doanh, phải xác định rõ nguồn lực về con người, cơ sở vật chất để thực hiện đạt kết quả tốt, gắn với thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất phát triển của các cơ quan, đơn vị phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giúp địa phương xóa đói giảm nghèo và ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết máu thịt với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

NHẬT TUẤN

Tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương

Ngày 21/2, BQP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ cho biết, năm 2024, công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai toàn diện, đạt kết quả tích cực. Các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương đã thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại quốc phòng, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoạt động phòng thủ dân sự được các Bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm chỉ đạo toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tham mưu, ban hành kịp thời cơ chế, chính sách, tạo điều kiện ổn định đời sống Nhân dân, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, xây dựng, chuẩn bị mọi nguồn lực cho động viên quốc phòng, bảo đảm cho quốc phòng, động viên công nghiệp. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030... HỒNG LINH

TP Hạ Long khẳng định vị thế trong phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh

TP Hạ Long chiếm tỷ trọng khoảng 41,7% trong GRDP của tỉnh Quảng Ninh. Do đó, Hạ Long luôn xác định rõ phải là địa phương đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao.

TP Hạ Long đặt quyết tâm tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 18,8% (tăng 2% so với chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết số 88-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025). Theo kịch bản tăng trưởng mới, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ tăng 9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,1%; dịch vụ tăng 23%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%.

Ông Vũ Quyết Tiến - Bí thư Thành ủy Hạ Long khẳng định: TP chiếm tỷ trọng khoảng 41,7% trong GRDP của tỉnh. Do đó, TP luôn xác định rõ phải là địa phương đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao. Mức tăng trưởng 18,8% là mức tăng trưởng cần những thay đổi mang tính cách mạng để khai thông dư địa, tạo động lực phát triển bứt phá cho TP. Với những điều kiện hết sức thuận lợi từ Trung ương khi các thể chế được hoàn thiện, “điểm nghẽn” về tâm lý của cán bộ trong triển khai nhiệm vụ được tháo gỡ và một chính quyền Hạ Long “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước Nhân dân, chắc chắn sẽ chinh phục được những mục tiêu đặt ra.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, động lực tăng trưởng lớn nhất được xác định là đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Riêng đối với đầu tư vốn ngoài ngân sách, hiện TP có 182 dự án đang triển khai và 37 dự án mới. Để đẩy nhanh tiến độ những dự án này, TP đang bám sát các cơ quan chức năng của tỉnh đối với 22 khu đất thực hiện đấu thầu dự án, 15 khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn nhà đầu tư trình chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 11 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, dự án tái chế rác.

Đối với 114 dự án đầu tư công của năm 2025, việc giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như: giải phóng mặt bằng (GPMB), quy hoạch, nguồn đất đắp... được TP xác định là nhiệm vụ trọng



● Một góc TP Hạ Long. (Ảnh: VGP)

tâm của cả hệ thống chính trị. Đến thời điểm này, có 12 dự án đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng; 3 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2025; 4 dự án đã phê duyệt quyết toán, tất toán dự án trong quý I/2025; 78 dự án đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ; 14 dự án đang vướng GPMB, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư; 3 dự án dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2025.

Bên cạnh đó, những dự án đang vướng mắc, TP đã rà soát, chia thành các nhóm để có những biện pháp xử lý kịp thời. Cụ thể như: nhóm dự án chậm do thủ tục, trên cơ sở quy hoạch các phân khu được duyệt, thành phố sẽ đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết làm cơ sở để triển khai dự án; nhóm vướng GPMB sẽ đề xuất phương án phù hợp thông qua việc điều chỉnh quy mô thực hiện dự án, vận hành quy trình cưỡng chế...; nhóm hoàn thiện hạ tầng sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến nguồn đất đắp, tận thu khoáng sản, đấu nối hạ tầng điện, nước... Mục tiêu đặt ra của TP là phân đầu rút ngắn khoảng 30% tiến độ của các dự án.

Trong khu vực dịch vụ, để đảm bảo mức tăng lên tới 23%, TP sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện, lễ hội để thu hút khách du lịch 4 mùa, kích cầu du lịch theo Đề án “Hạ Long - thành phố Lễ hội”. Đồng thời tập trung các giải pháp nhằm tăng mức chi tiêu bình quân của khách du lịch, trọng tâm là nguồn khách quốc tế, có mức chi tiêu cao, qua đó tăng tổng doanh thu dịch vụ du lịch thông qua việc nâng

tầm các sự kiện, hoạt động du lịch truyền thống đã thành thương hiệu (Carnaval Hạ Long), phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn như bay khinh khí cầu ngắm cảnh, du thuyền ngắm cảnh, xây dựng bản đồ ẩm thực Hạ Long, đẩy nhanh Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Từ đó hướng đến mục tiêu thu hút 11,5 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu trên 26.500 tỷ đồng ở lĩnh vực này.

Trong khu vực nông nghiệp, TP sẽ tích cực triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả sau bão Yagi để khôi phục sản xuất nuôi trồng, tái đàn, trồng rừng và đẩy mạnh giải pháp vào khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng như trồng khoảng 180ha cây ăn quả và thu hút đầu tư 11 dự án nông nghiệp kết hợp du lịch dịch vụ với quy mô trên 1.400ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng. Cùng với đó đẩy nhanh công tác giao mặt nước biển cho các hộ dân, doanh nghiệp, dự kiến hoàn thành xong trong quý II/2025.

Để hiện thực hoá mục tiêu đặt ra, ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo TP hạ Long đã gặp mặt, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư lớn trong nước như: Vingroup, BIM Group, Tập đoàn Thành Công, Công ty Cổ phần IGGHALONG, Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu... và cả các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Trung Quốc... để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp triển khai dự án cũng như mong muốn của các doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư dự án mới.

ĐỨC DƯƠNG

sạc trên toàn thành phố.

Hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp xanh, dự án tín chỉ carbon, chuyển đổi số, văn hóa, bảo tồn, y tế, hạ tầng xanh và sử dụng vốn xanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, địa phương định hướng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong số đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Chuẩn bị khởi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Chiều 21/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (còn gọi dự án đường dây 500kV Tây Bắc) với sự tham gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lãnh đạo UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là Dự án rất quan trọng trong việc truyền tải điện mua từ Trung Quốc, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và phục vụ phụ tải tăng cao các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số trong những năm tiếp theo. Đây là Dự án được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công trong tháng 02/2025, hoàn thành Dự án trong 6 tháng kể từ khi khởi công (chậm nhất đến tháng 9 năm 2025 phải hoàn thành).

Bộ trưởng nhấn mạnh, để đảm bảo tiến độ trước 30/8/2025 đòi hỏi chủ đầu tư các Bộ, ngành, địa phương cần làm rõ hơn, chi tiết hơn tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đúng tiến độ.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có vai trò rất quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và truyền tải điện mua từ Trung Quốc phục vụ phụ tải tăng cao các năm tiếp theo.

Dự án được EVN giao Ban Quản lý Dự án điện 1 (EVNPMB1) thực hiện quản lý dự án, có tổng mức đầu tư khoảng 7.411 tỷ đồng, điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, với chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận 4 tỉnh và 12 huyện (Lào Cai: 2 huyện; Yên Bái: 2 huyện; Phú Thọ: 3 huyện; Vĩnh Phúc: 5 huyện), tổng cộng có 468 vị trí móng cột điện (Lào Cai: 100 vị trí; Yên Bái: 173 vị trí; Phú Thọ: 94 vị trí; Vĩnh Phúc: 101 vị trí), tổng diện tích chiếm đất bởi chân móng cột điện là 63,03ha, ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân; trong đó, có 248 hộ phải tái định cư.

Theo ông Đặng Hoàng An, dự án có tổng diện tích rừng chuyên mục đích sử dụng là 51,58ha (4,92ha rừng tự nhiên và 46,67ha rừng trồng), thuộc thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng của các tỉnh, cụ thể: Lào Cai (13,93ha rừng trồng); Yên Bái (2,74ha rừng tự nhiên và 17,32ha rừng trồng); Phú Thọ (7,88ha rừng trồng) và Vĩnh Phúc (2,18ha rừng tự nhiên và 7,54ha rừng trồng)... **T.BÌNH**

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi xanh toàn diện

Ngày 21/2, UBND TP Huế và Tập đoàn Vingroup ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi xanh toàn diện.

Theo đó, hai bên cùng xây dựng chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn 2025 - 2030. Các bên hợp tác, đầu tư vào những lĩnh vực trọng tâm là du lịch xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh và lối sống xanh.

Riêng lĩnh vực giao thông, UBND TP

Huế và Vingroup chung tay phát động phong trào "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh" và thúc đẩy sử dụng xe điện; nghiên cứu, triển khai phương án sử dụng xe buýt điện trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo định hướng của Chính phủ.

UBND TP Huế hỗ trợ quy hoạch, giới thiệu các vị trí lắp đặt trạm sạc cho Công ty V-Green, đồng thời nghiên cứu triển khai cơ chế hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm

là nền tảng. Địa phương khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, sự hợp tác giữa TP Huế và Tập đoàn Vingroup tạo ra những cơ hội quan trọng thúc đẩy thành phố dẫn đầu về mục tiêu chuyển đổi xanh, số và phát triển bền vững; mang lại chất lượng sống cao hơn cho người dân địa phương và chung tay hướng tới tương lai xanh, bền vững cho thế hệ mai sau. Đây cũng là cơ hội để Tập đoàn nghiên cứu, khai thác tối đa thế mạnh trên vùng đất Cố đô Huế. **T.HẢI**

PGS.TS TRỊNH THỊ NGỌC:

Người gieo mầm sống cho những bệnh nhân truyền nhiễm



● PGS.TS Trịnh Thị Ngọc - Chuyên gia Truyền nhiễm, Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Dành trọn thanh xuân cống hiến cho y học, PGS.TS Trịnh Thị Ngọc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực truyền nhiễm tại Việt Nam. Trong suốt hơn 40 năm qua, những đóng góp của bà đã cứu sống biết bao bệnh nhân, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ y, bác sĩ.



● Người thầy thuốc luôn khát khao chữa được bệnh cho nhiều người.

Hành trình từ ruộng lúa đến giảng đường y khoa

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của xứ Thanh, là chị cả trong gia đình có 8 người con, từ nhỏ, PGS.TS Trịnh Thị Ngọc phải vừa học, vừa làm để phụ giúp gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, cô học trò ấy chưa từng có cơ hội học thêm, thậm chí, trước ngày thi đại học vẫn phải ra đồng cấy lúa.

Chính những năm tháng vất vả đã tôi luyện nên một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm. Bà hiện là Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam, Chuyên gia Truyền nhiễm tại Hệ thống Y tế MEDLATEC, nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai).

Năm 1971, cô gái trẻ hạnh phúc cầm tờ giấy trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội trên tay, đánh dấu bước khởi đầu trong sự nghiệp y học.

Suốt những năm tháng học tập và rèn luyện, cô nữ sinh trường y không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành tích xuất sắc. Hết năm thứ 5 đại học, cô Ngọc là 1 trong 16 sinh viên xuất sắc được chọn làm

bác sĩ nội trú của toàn khóa.

Nhiều người khuyên bà nên chọn các khoa như: Răng - Hàm - Mặt, Mắt, Tai - Mũi - Họng để đỡ vất vả hơn. Chưa tính đến việc khi có gia đình và sinh con, chẳng may mắc bệnh truyền nhiễm, khả năng cao bị lây sang con cái.

Chuyên gia kể: “Trong ký ức của tôi, số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm ở nước ta như: viêm não, não mô cầu, bạch hầu, ho gà, uốn ván những năm 1975 - 1976 rất đông, bởi thời điểm đó chưa có vắc-xin. Đặc biệt là đợt dịch viêm não Nhật Bản, Bệnh viện Bạch Mai quá tải đến mức bệnh nhân nằm la liệt, phải chuyển sang nằm ở hội trường, trong đó có rất nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi. Những hình ảnh ấy khiến tôi luôn đau đáu, trăn trở”.

Chính vì thế, khi đứng trước nhiều “cánh cửa”, bà đã lựa chọn Khoa Truyền nhiễm với quyết tâm “phải cứu người dân khỏi bệnh truyền nhiễm bằng mọi giá”.

Những tháng năm không trải hoa hồng

26 tuổi, nữ bác sĩ trẻ bước chân vào cánh cửa hôn nhân.



● PGS. Ngọc chụp ảnh cùng đồng nghiệp tại hội thảo thường niên kỷ niệm Ngày Viêm Gan Thế giới.

Chồng bà là kỹ sư, theo khoa học Năng lượng điện tử ở Liên Xô, sau công tác tại Bộ Năng lượng Việt Nam.

“Có thời điểm, chồng thường xuyên công tác xa nhà, tôi vừa phải làm việc tại bệnh viện, vừa chăm sóc 2 con nhỏ trong căn nhà tập thể vốn vẹn 6m². Con mới 3 tháng tôi đã phải cho đi nhà trẻ, nhiều lần con sốt, dù không nở nhưng vẫn đành nhờ các cô trông giúp, bởi trách nhiệm cứu người là không thể trì hoãn”, Phó Giáo sư Ngọc xúc động kể.

Hơn 40 năm cống hiến trong ngành Y, phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng chưa bao giờ người thầy thuốc ấy chùn bước hay cảm thấy hối hận về con đường đã chọn.

Sinh mạng được hồi sinh nhờ thói quen giữ liên lạc 24/7

Có lẽ xuất phát từ lòng yêu nghề, khát khao được chữa trị và mang đến sự sống cho nhiều người, mà PGS.TS Trịnh Thị Ngọc luôn giữ thói quen nghe điện thoại của bệnh nhân 24/7. Bởi bà hiểu rằng, đôi khi chỉ một lời tư vấn kịp thời cũng có thể cứu được một mạng người. Hơn nữa với bà, chữa bệnh không chỉ dừng lại ở việc điều trị mà còn phải chữa lành cả tâm hồn.

Suốt nhiều năm qua, bà đã dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu bệnh viêm gan virus. Hiện tại Phó Giáo sư là một trong những chuyên gia đầu ngành về điều trị viêm gan tại Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp của mình, nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm - BV Bạch Mai đã điều trị thành công cho hàng vạn người. Nhiều bệnh nhân được bà cứu sống từ “lưỡi hái tử thần”, nhưng cũng có những người không may mắn như vậy. Trong số đó, có hai ca bệnh đặc biệt khiến bà nhớ mãi.

Năm 1983, khi mới bước



● Cô nữ sinh y khoa Trịnh Thị Ngọc (hàng trên, ở giữa) và những người bạn thời sinh viên.

chân vào ngành Truyền nhiễm, bác sĩ trẻ Trịnh Thị Ngọc gặp một ca bệnh uốn ván sau sinh rất nặng. Bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, gia đình đã hết hy vọng và xin cho bệnh nhân về nhà lo hậu sự. Dù còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, bác sĩ Ngọc khi ấy không cam lòng buông xuôi. Bà đã hết lời động viên người chồng giữ vợ ở lại, quyết không từ bỏ dù hy vọng rất mong manh. Nhờ sự tận tâm và nỗ lực không ngừng của nữ bác sĩ trẻ cùng tập thể y, bác sĩ phòng Cấp cứu, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, điều kỳ diệu được hiện hữu. Sau hơn một tháng chiến đấu với “tử thần”, bệnh nhân hồi phục kỳ diệu và sau này còn sinh thêm 2 người con khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng đều kết thúc có hậu như vậy. Trường hợp của nữ giáo viên ở Quảng Ninh khiến PGS. Ngọc day dứt đến tận bây giờ.

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị tình cờ phát hiện mình mắc viêm gan B. Do đặc thù về những con đường lây lan viêm gan B, bác sĩ Ngọc đã nhắc bệnh nhân đưa chồng con đi xét nghiệm. Có lẽ vì bận rộn với công việc, rất nhiều tháng sau đó khách hàng này mới đưa con trai lên khám. Cậu bé khi đó

tầm 14 - 15 tuổi, cao lớn, ngoan ngoãn. Sau khi có kết quả, bác sĩ siêu âm thông báo bệnh nhân mắc ung thư gan.

“Tôi đã rất ngỡ ngàng, ngay lập tức đến trao đổi lại với bác sĩ siêu âm, cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ và làm một vài xét nghiệm khác. Biết kết quả là chính xác, tôi thực sự lo lắng, không biết phải trao đổi như thế nào với người mẹ”, vị chuyên gia xót xa chia sẻ.

Lần thứ hai đến khám, chỉ sau chưa đầy nửa năm, cậu bé đã hoàn toàn khác, gầy sục, xanh xao.

Ngoài việc theo dõi sát sao sức khỏe bệnh nhân, bác sĩ

Ngọc còn nhờ các cộng sự khắp nơi với hy vọng tìm ra phác đồ chữa trị. Nhưng do căn bệnh quái ác đã phát triển nên bệnh nhân không qua khỏi.

“Tôi thực sự rất đau lòng! Nếu như phát hiện sớm, có lẽ người mẹ sẽ có nhiều thời gian ở bên con hơn và cái kết không buồn như thế” - chuyên gia trầm tư kể.

Nơi tiếp nối sứ mệnh cứu người

Bác sĩ Ngọc luôn được các đồng nghiệp nhắc đến với sự kính trọng, ngưỡng mộ, một tấm gương sáng về lòng yêu nghề và sự tận tâm với bệnh nhân. Những gì bà đã làm cho ngành Y Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực Truyền nhiễm thực sự đáng trân trọng.

Sau 30 năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bà đang đảm nhiệm vai trò là Chuyên gia Truyền nhiễm của Hệ thống Y tế MEDLATEC.

“Tôi lựa chọn MEDLATEC là nơi tiếp nối hành trình cứu người, bởi ở đây tiêu chí quan trọng hàng đầu là khám, chữa bệnh, giúp người dân ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh đều được trải nghiệm “Dịch vụ tốt - Công nghệ cao” với mức chi phí phù hợp”, PGS chia sẻ.

Bà hy vọng, sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và dịch vụ sẽ giúp tỷ lệ ca mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là viêm gan B, viêm gan C và ung thư gan giảm mạnh.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến PGS.TS Trịnh Thị Ngọc và tất cả các bác sĩ, những người đã và đang tận tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Chúc các thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, vững tâm với nghề, tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, mang lại niềm hy vọng và sự sống cho hàng triệu bệnh nhân. P.V

Bệnh viện A Thái Nguyên - Điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân



● Chứng chỉ công nhận Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2022 tại Bệnh viện A Thái Nguyên.



● Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả là tiêu chí quan trọng được Bệnh viện A triển khai.

Trong năm 2024, Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế của mình trong hệ thống y tế khu vực.

Bệnh viện A Thái Nguyên là một trong những đơn vị y tế hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.

Công tác khám chữa bệnh được đảm bảo

Trong năm 2024, tổng số lượt khám tại bệnh viện đạt được 222.798 lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện 43.207 lượt, tổng số ca phẫu thuật tại bệnh viện 9.625 ca.

So với năm 2023 số lượt khám tại bệnh viện đạt được 205.413 lượt. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện

40.581, tổng số ca phẫu thuật tại bệnh viện 9.200 ca.

Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện 198.522 lượt chụp X-quang, siêu âm trong năm 2024; Xét nghiệm các loại đạt con số 1.229.817 tiêu bản.

Những con số trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

Bệnh viện chú trọng đào tạo nhân lực y tế với nhiều khóa học chuyên



● Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả là tiêu chí quan trọng được Bệnh viện A triển khai.

môn, trong đó có 03 bác sĩ học CKII, 08 bác sĩ học CKI, 01 dược sĩ học thạc sĩ và nhiều nhân viên y tế khác tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Đồng thời, bệnh viện tổ chức 34 chuyên đề sinh hoạt khoa học, thu hút 1.444 lượt cán bộ tham dự.

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2024, bệnh viện đã có 10 sáng kiến và 44 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được nghiệm thu. Đặc biệt, hai đề tài nghiên cứu cấp tỉnh liên quan đến ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trung mô và bơm huyết tương giàu tiểu cầu đang được triển khai.

Bệnh viện A Thái Nguyên liên tục cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Trong năm 2024, bệnh viện đã đưa vào thực hiện 40 kỹ thuật lâm sàng mới với sự phê duyệt của Sở Y tế. Đáng chú ý, hai khoa Sinh hóa -Vi sinh và Huyết học - Truyền máu đã được công nhận đạt chuẩn ISO 15189:2022.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư mạnh mẽ vào công tác chuyển đổi số, áp

dụng bệnh án điện tử và hệ thống quản lý thông tin y tế, giúp nâng cao hiệu quả trong điều hành và điều trị.

Bệnh viện không chỉ chú trọng đến chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên. Trong năm 2024, bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Phối hợp với chính quyền tổ chức cho nhân viên các khoa phòng nghỉ dưỡng năm 2024; Tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn ngành tổ chức: Hội thi quy tắc ứng xử năm 2024, tham gia chương trình Gameshow trên truyền hình "Sau giờ tan ca" do Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức;...

Phương hướng phát triển năm 2025

Bệnh viện đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với các chỉ tiêu cụ thể. Bệnh viện tiếp tục đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận.

Bệnh viện sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống đặt lịch hẹn trước và khám chữa bệnh từ xa để

nâng cao hiệu suất và giảm tải áp lực cho bệnh nhân.

Bệnh viện A đã được thẩm định và công nhận Bệnh án điện tử

Năm 2025, bệnh viện có thể đáp ứng được 38.020 bệnh nhân, với sự nâng cấp cơ sở vật chất, giường bệnh và các trang thiết bị hiện đại, giúp người bệnh được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục nâng cao tay nghề, thực hiện các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Bệnh viện có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật, bao gồm cả các ca phẫu thuật phức tạp và kỹ thuật cao như phẫu thuật nội soi cột sống, thay khớp gối, phẫu thuật chỉnh hình và các ca ghép tạng.

Việc đầu tư vào trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và mở rộng các chuyên khoa sâu sẽ giúp bệnh viện thực hiện những ca phẫu thuật khó với tỷ lệ thành công cao.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng phát triển thêm các kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi cột sống, thay khớp gối, điều trị bệnh lý cột sống bằng sóng cao tần. Những kỹ thuật này không chỉ giúp bệnh nhân giảm đau đớn, rút ngắn thời gian điều trị mà còn tăng khả năng phục hồi sau phẫu thuật.

Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ thực hiện xét nghiệm chuyên sâu phục vụ chẩn đoán các bệnh lý tự miễn và rối loạn miễn dịch. Việc triển khai thêm các xét nghiệm hiện đại như xét nghiệm gen, xét nghiệm miễn dịch học sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Bệnh viện cũng tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới để góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh và điều trị, từ đó giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trên.

Bệnh viện A cũng mở rộng và nâng cấp, đưa vào sử dụng khu nhà 7 tầng, quy mô 230 giường bệnh. Đồng thời, bệnh viện cũng tiến hành sắp xếp lại một số khoa một cách tối ưu hơn.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Bệnh viện A Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, là địa chỉ tin cậy của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng và sự đổi mới không ngừng, bệnh viện hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

LÊ HANH



● Bệnh viện A Thái Nguyên phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ bị vật nhọn đâm rách trực tràng, táng sinh môn.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Bên có tài sản: Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 20 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tài sản 1: QSDĐ, QSHNĐ & TSKGLVD thuộc thửa đất số 639 tờ bản đồ 18 tọa lạc tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM. DT: 2548,3 m2

Tài sản 2: QSDĐ, QSHNĐ & TSKGLVD thuộc thửa 777, Tờ bản đồ số 18, địa chỉ: 28/8, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. DTĐ: 1.690,9m2. DTXD: 140,7 m2. DTS: 422,1 m2 và QSDĐ, QSHNĐ & TSKGLVD thuộc thửa đất số 778, Tờ bản đồ số 18, địa chỉ: xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. DTĐ: 1.909,3m2.

Tài sản 3: QSDĐ QSHNĐ & TSKGLVD thuộc thửa đất số 61 tờ bản đồ số 2-17a tọa lạc tại số 361 Quốc Lộ 1A, Phường 4, TP Tân An, Long An. DT: 2318,3 m2, MĐSDĐ: Đất ở tại đô thị.

Tài sản 4: QSHNĐ & QSDĐ thuộc thửa đất số 18 tờ bản đồ số 89-TL-2005 tọa lạc tại số 14 Đường số 12, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM. DT: 297 m2, DTS: 698,90 m2, kết cấu nhà ở/Vách gạch, sàn BTCT, mái ngói, Sô tầng: 02 + tầng hầm+ tầng áp mái.

Giá khởi điểm: Tài sản 1: 42.703.000.000 đồng, Tài sản 2: 54.340.000.000 đồng, Tài sản 3: 24.995.000.000 đồng, Tài sản 4: 32.879.000.000 đồng

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08:00' ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 00' ngày 04/03/2025

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 03/03/2025 đến 16 giờ 00 ngày 05/03/2025

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00' ngày 06/03/2025.

Điều kiện tham gia đấu giá: theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá liền.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, Nơi tổ chức bán đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: 292 (Tầng 1) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Chi tiết liên hệ số ĐT 0903750388

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Liên hệ: 0243.2121.723 - 0916.428.728.

II. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Khoản nợ của khách hàng Bùi Việt Tùng theo các hợp đồng tín dụng giữa ông Bùi Việt Tùng và Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn. Người mua có thể lựa chọn mua một hoặc toàn bộ các khoản nợ, gồm:

(i) Khoản nợ thứ 1: Khoản nợ theo hợp đồng tín dụng số: 8604LV202300591 ngày 20/09/2023. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 14/02/2025: 1.539.764.046 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 1.500.000.000 đồng, Nợ lãi: 39.764.046 đồng. Giá khởi điểm: 1.539.764.046 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(ii) Khoản nợ thứ 2: Khoản nợ theo hợp đồng tín dụng số: 8604LV202400087 ngày 07/02/2024. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 14/02/2025: 382.485.391 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 367.539.982 đồng, Nợ lãi: 14.945.409 đồng. Giá khởi điểm: 382.485.391 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(iii) Khoản nợ thứ 3: Khoản nợ theo hợp đồng tín dụng số: 8604LV202400337 ngày 25/06/2024. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 14/02/2025: 430.381.425 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 422.595.168 đồng, Nợ lãi: 7.786.257 đồng. Giá khởi điểm: 430.381.425 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Người có tài sản: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Tổ 5, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Tài sản 2: khoản nợ của Công ty TNHH Hoàng Phúc Kim theo Hợp đồng cấp tín dụng số 8600LV201600003 ký ngày 04/01/2016 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và Công ty TNHH Hoàng Phúc Kim. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 14/02/2025: 16.054.083.0679 đồng, trong đó: Dư nợ gốc: 10.427.158.700 đồng, Nợ lãi: 5.626.924.979 đồng. Giá khởi điểm: 16.054.083.0679 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Người có tài sản: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Tổ 5, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Tài sản 3: Gồm 05 tài sản là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ tại Agribank Chi nhánh Phú Thọ II, bản riêng lẻ từng tài sản:

(i) Máy móc, dây chuyền sản xuất (Máy cán sóng ngói, Máy in phun hiệu Domino, Dây chuyền phun PU, Hệ thống nâng hạ tự động, Hệ thống máy PU, Xe nâng động cơ Diesel...), Chi tiết liên hệ đơn vị tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm: 4.357.674.746 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(ii) QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 282-2, tờ bản đồ số 23, diện tích 202,5m2, địa chỉ thửa đất: Khu 4, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 798782 do UBND TP Việt Trì cấp ngày 03/02/2005 cho người sử dụng đất là ông Nguyễn Ngọc Tuệ và bà Tạ Hải Sinh. Giá khởi điểm: 2.596.384.530 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(iii) QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 842, tờ bản đồ số 23, diện tích 112,5m2, địa chỉ thửa đất: Khu 4B, Văn Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ. Giấy chứng nhận QSDĐ số DE 743799 do UBND TP Việt Trì cấp ngày 30/08/2020, số vào sổ cấp GCN: CH009144 cho người sử dụng đất là ông Nguyễn Ngọc Tuệ và bà Tạ Hải Sinh. Giá khởi điểm: 1.261.877.130 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(iv) QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 569, tờ bản đồ số 23, diện tích 100m2, địa chỉ thửa đất: Khu 4B, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Giấy chứng nhận QSDĐ số DE 743800 do UBND TP Việt Trì cấp ngày 30/08/2020, số vào sổ cấp GCN: CH009143 cho người sử dụng đất là ông Nguyễn Ngọc

Tuệ và bà Tạ Hải Sinh. Giá khởi điểm: 1.121.931.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

(v) QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 841, tờ bản đồ số 23, diện tích 112,5m2, địa chỉ thửa đất: Khu 4B, Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Giấy chứng nhận QSDĐ số DE 564502 do UBND TP Việt Trì cấp ngày 30/08/2020, số vào sổ cấp GCN: CH009145 cho người sử dụng đất là ông Nguyễn Ngọc Tuệ và bà Tạ Hải Sinh. Giá khởi điểm: 1.261.877.130 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Người có tài sản: Agribank Chi nhánh Phú Thọ II (Số 1674 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

Tài sản 4: Đấu giá quyền khai thác dịch vụ nhà ăn dinh dưỡng tại tầng 6 thuộc tòa nhà 6 tầng của Bệnh viện Nhi Hà Nội - phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, diện tích 545,836 m2, thời gian khai thác: 36 tháng. Giá khởi điểm: 1.587.727.764 đồng. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

- Người có tài sản: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Tài sản 5: Đấu giá quyền khai thác dịch vụ của hàng tiện ích tại tầng 1 thuộc tòa nhà 6 tầng của Bệnh viện Nhi Hà Nội - phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, diện tích 90,159 m2, thời gian khai thác: 36 tháng. Giá khởi điểm: 523.859.868 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

- Người có tài sản: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1182a, diện tích 300m2 (đất (T)) và thửa 1182, có diện tích 1886m2 (đất trồng cây lâu năm), đều thuộc tờ bản đồ số 9, Bản đồ Thị trấn Hương Sơn thuộc TDP Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 785152, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H/01123/CD do UBND huyện Phú Bình cấp ngày 26/03/2007 cho hộ ông (bà) Dương Việt Nam. Giá khởi điểm: 2.051.406.000 đồng. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

- Người có tài sản: Chi cục Thị hành an Dân sự huyện Phú Bình (Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên).

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 2584, tờ bản đồ số 4, diện tích pháp lý 342m2 (diện tích hiện trạng là 298,4m2), mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm khác, theo GCN Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp QSDĐ/QSDĐ do UBND Phú Bình, Thái Nguyên cấp ngày 27/10/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn Nam, địa chỉ: xóm Tiến Bộ, Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên. Giá khởi điểm: 325.091.880 đồng. Tiền đặt trước: 65.000.000 đồng.

- Người có tài sản: Chi cục Thị hành an Dân sự huyện Phú Bình (TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên).

III. Kế hoạch đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ tự ngày thông báo đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD của đơn vị tổ chức đấu giá.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09h30 ngày 06/03/2025; Tài sản 2: 10h00 ngày 06/03/2025; Tài sản 3: 14h30 ngày 10/03/2025; Tài sản 4: 14h30 ngày 11/03/2025; Tài sản 5: 15h00 ngày 11/03/2025; Tài sản 6: 14h30 ngày 21/03/2024; Tài sản 7: 15h00 ngày 21/03/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1, 2, 4, 5: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tài sản 3: Agribank Chi nhánh Phú Thọ II (Số 1674 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ). Tài sản 6, 7: Chi cục Thị hành an Dân sự huyện Phú Bình (Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO DỪNG ĐẤU GIÁ

Căn cứ Công văn số 590/CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thị hành an Dân sự quận Tây Hồ về việc hoãn thi hành án.

Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo dừng tổ chức phiên đấu giá tài sản vào hồi 14h00' ngày 07/3/2025 đối với tài sản là:

- + Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 74 (1P), tờ bản đồ số 8H.1.32, diện tích 101,0m2 có địa chỉ: Số 152 phố Yên Hòa, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Giấy ch15úng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa CP 786619, số vào sổ cấp GCN: CH do UBND quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/3/2019 mang tên ông Mai Văn Thắng và đồng sử dụng, sang tên ông Đinh Tiến Bằng ngày 13/9/2022. Cụ thể:
 - * Thửa đất số: 74(1P), tờ bản đồ số: 8H.1.32
 - * Địa chỉ: Số 152 phố Yên Hòa, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 - * Diện tích: 101,0m2 (bằng chữ: Một trăm linh một mét vuông)
 - * Hình thức sử dụng: Sử dụng chung (ghi theo giấy chứng nhận)
 - * Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
 - * Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 - * Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 - + Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà kết cấu bê tông cốt thép, gồm 01 tầng hầm và 08 tầng được xây dựng trên toàn bộ thửa đất.

Đối với các khách hàng đã mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Công ty sẽ chuyển trả tiền mua hồ sơ cho khách hàng. Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO

*Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho các đồng thừa kế của ông Lê Công Lý, CCCD số 079063028845 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/02/2024 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này hoặc thông báo này được tổng đài hợp lệ thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế đối với phần quyền và nghĩa vụ thi hành án của ông Lê Công Lý tại Bản án số 255/2022/DS-ST ngày 09/3/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 213/2023/QĐ-PT ngày 20/4/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh); Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 2984/QĐ-CTHADS ngày 19/6/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá thời hạn theo nội dung thông báo nêu các đồng thừa kế của ông Lê Công Lý không thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế, Chấp hành viên sẽ xử lý theo quy định. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết*.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, TP.HCM

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo cho bà Nguyễn Thị Trường, sinh năm 1961; địa chỉ: 38 Bùi Thị Xuân, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được biết Tòa án nhân dân quận Tân Bình đang thụ lý giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 709/2024/TLST-DS ngày 18/11/2024 về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" theo yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Thành, sinh năm 1986; địa chỉ: khu Văn Tiến 2, xã Văn Du, huyện Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Bà Nguyễn Thị Trường hoặc người khác biết được thông tin về bà Nguyễn Thị Trường để liên hệ với Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 09 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc báo cho ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1991; địa chỉ: 28 Lê Bình, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh biết.

Tòa án nhân dân quận Tân Bình dự kiến triệu tập bà Nguyễn Thị Trường đến Tòa án trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2025. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2025. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án (lần 1) vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2025. Trường hợp bà Nguyễn Thị Trường không đến tham gia phiên tòa lần 1 thì Tòa án nhân dân quận Tân Bình dự kiến mở phiên tòa lần 2 vào lúc 09 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2025.

Tòa án nhân dân quận Tân Bình thông báo thời gian dự kiến làm việc như trên, để nghị bị đơn liên hệ Tòa án Tân Bình để giải quyết vụ án. Trường hợp, bị đơn không đến Tòa án để giải quyết vụ án thì Tòa án giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM

THÔNG BÁO

Về việc thi hành án

Căn cứ Bản án số 03/2024/DSST ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ Bản án số 85/2024/DSST ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 2126/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2024 và Quyết định thi hành án số 50/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 3034/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2024 và Quyết định thi hành án số 71/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 11/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho ông Phan Văn Hậu, sinh năm 1970, địa chỉ: ấp Lộc Tiến, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo đến Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, địa chỉ: số 126, Quốc lộ 50, Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (gặp Chấp hành viên Nguyễn Thị Hà Lam) để giải quyết việc thi hành án liên quan đến nghĩa vụ nộp 75.354.500 đồng tiền lãi số 11/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 02 năm 2025 theo số tiền 1.711.816.667 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Hết thời hạn nêu trên nếu ông Phan Văn Hậu không có mặt thì Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sẽ kê biên, xử lý tài sản theo Quyết định Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 11/QĐ-CCTHADS ngày 13/02/2025 của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để bảo đảm thi hành án. Các tài sản bị kê biên, xử lý bao gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2252, loại đất trồng lúa và thửa đất số 2254, loại đất nuôi trồng thủy sản, cùng tờ bản đồ số 3 tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do ông Phan Văn Hậu đứng tên chủ quyền sử dụng đất./

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO

Bị đơn: Công ty TNHH San lấp xây dựng Hưng Thịnh; Địa chỉ trụ sở: Số 8 đường 189 Ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Huỳnh Ngọc Thanh, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 26/7 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Huỳnh Ngọc Thanh, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 26/7 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Đến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 77b, Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết vụ án thụ lý số 48/2024/TLST-KDTM ngày 05/11/2024 về việc "Tranh chấp Hợp đồng tín dụng" với nguyên đơn - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cụ thể:

- Cho ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết với số nợ gốc là 400.000.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến ngày 09/12/2024, cụ thể gồm lãi trong hạn là 118.983.992 đồng, lãi quá hạn là 48.4363.164 và tiền lãi quá hạn cho đến khi xong nợ.

Trường hợp Công ty TNHH San lấp xây dựng Hưng Thịnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Thi hành án có thẩm quyền kê biên phát mãi tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH San lấp Hưng Thịnh để thu hồi nợ.

- Triệu tập Công ty TNHH San lấp xây dựng Hưng Thịnh và Ông Huỳnh Ngọc Thanh đến Tòa án vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06/3/2025 tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải (lần 1) và lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/3/2025 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải (lần 2). Triệu tập đến Tòa án vào lúc 8 giờ 00 phút ngày

23/4/2025 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2025 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 2 (trong trường hợp vắng mặt lần 1).

Trường hợp các đương sự trên không đến thì Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ án nêu trên theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÚ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Nam. Trụ sở: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Long An: Lầu 3, số C4-22 Khu dân cư Lavilla Green City, đường Vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tài sản đấu giá: tại tờ bản đồ số 2-1, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An gồm:

- Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn diện tích 98,1m2 thuộc thửa đất số 13 và công trình xây dựng trên đất; Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn diện tích 100m2 thuộc thửa đất số 14.

- Công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 14 của ông Nguyễn Quốc Khánh.

Tổng giá khởi điểm: **912.090.000** đồng

Tiền đặt trước: 182.418.000 đồng

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng. Địa chỉ: Đường 30/4 thị Trấn Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Xem tài sản: từ ngày 24/02/2025 đến ngày 25/3/2025 (giờ hành chính) tại cơ sở địa chỉ của thửa đất số 13, 14 tờ bản đồ số 2-1, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tài sản: Cá nhân, tổ chức theo quy định Luật DGTS liên hệ từ ngày 24/02/2025 đến ngày 25/3/2025 (giờ hành chính) tại Trụ sở hoặc Chi nhánh Long An để đăng ký tham gia. Điện thoại: 0888.164.369 – 0816 168 133.

Nộp tiền đặt trước: từ ngày 24/02/2025 đến ngày 25/3/2025.

Tổ chức phiên đấu giá: ngày 28/3/2025 tại Chi nhánh Long An.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỒNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Nam. Trụ sở: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Long An: Lầu 3, số C4-22 Khu dân cư Lavilla Green City, đường Vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước diện tích 1.500m2 thuộc thửa đất số 637, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại ấp 4, Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và cây trồng trên đất.

Giá khởi điểm: **724.400.010** đồng

Tiền đặt trước: 108.660.000 đồng

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. Địa chỉ: 51/6 Đố Tường Phong, Khu phố 3, Thị trấn Tâm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Xem tài sản: từ ngày 21/02/2025 đến ngày 25/3/2025 (giờ hành chính) tại thửa đất số 637, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại ấp 4, Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tài sản: Cá nhân, tổ chức theo quy định Luật DGTS liên hệ từ ngày 21/02/2025 đến ngày 25/3/2025 (giờ hành chính) tại Trụ sở hoặc Chi nhánh Long An để đăng ký tham gia. Điện thoại: 0888.164.369 – 0816 168 133.

Nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/02/2025 đến ngày 25/3/2025.

Tổ chức phiên đấu giá: ngày 28/3/2025 tại Chi nhánh Long An.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỒNG NAM

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 537/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Theo đó, bà Mai Thị Năm, sinh năm 1960, ông Tống Mai Hùng, sinh năm 1990, ông Tống Thành Nhơn sinh năm 1982, địa chỉ: ấp 1A, xã Long Sơn, huyện Cần Đức, Long An; bà Tống Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1985, địa chỉ: ấp 4, xã Phước Văn, huyện Cần Đức, Long An phải thi hành án: buộc bà Mai Thị Năm, ông Tống Mai Hùng, bà Tống Thị Ánh Tuyết, ông Tống Thành Nhơn phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Phương Trúc số tiền 490.304.000 đồng (tiền gốc: 400.000.000đ, tiền lãi 90.304.000đ) và lãi suất chậm thi hành án + Nộp án phí 23.612.000 đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tin này trên báo, bà Mai Thị Năm, ông Tống Mai Hùng, bà Tống Thị Ánh Tuyết, ông Tống Thành Nhơn phải đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đức để giải quyết việc thi hành án. Nếu hết thời hạn nêu trên mà bà Mai Thị Năm, ông Tống Mai Hùng, bà Tống Thị Ánh Tuyết, ông Tống Thành Nhơn không đến, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đức sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên Thửa đất số 1210, tờ bản đồ số 02, loại đất trồng cây hàng năm khác; Thửa số 3858, tờ bản đồ số 02, loại đất ở tại nông thôn do bà Mai Thị Năm đứng tên, tọa lạc tại xã Long Sơn, huyện Cần Đức, tỉnh Long An.

Mọi chi phí liên quan đến cưỡng chế thi hành án bà Mai Thị Năm, ông Tống Mai Hùng, bà Tống Thị Ánh Tuyết, ông Tống Thành Nhơn phải chịu theo quy định. Nếu bà Mai Thị Năm, ông Tống Mai Hùng, bà Tống Thị Ánh Tuyết, ông Tống Thành Nhơn cố tình vắng mặt, mọi thắc mắc, khiếu nại về việc cưỡng chế thi hành án sẽ không được xem xét giải quyết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẦN ĐỨC

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH

1. Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thông báo cho bà Nguyễn Thị Sự, sinh năm: 1942, địa chỉ: Số 23, khu phố 4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai được biết:

1./ Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 143/2023/TLST-DS về việc "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tuyên văn bản công chứng vô hiệu" do nguyên đơn ông Nguyễn Văn Tư khởi kiện.

Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như sau: Ông Tư yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyen huỷ hợp đồng uỷ quyền ký ngày 25/03/2016 tại Văn phòng công chứng Hồ Nai giữa ông Tư và ông Phước; tuyen huỷ biên bản giao nhận tiền ngày 25/03/2016 có nội dung chuyển nhượng diện tích đất 84m2, thửa đất số 125 (đúng là thuộc một phần thửa 100), tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà do bị lừa dối và không tuân thủ về mặt hình thức của hợp đồng, ông Tư sẽ hoàn trả lại cho ông Phước số tiền 500.000.000 đồng đã nhận.

Yêu cầu phân tố của ông Đặng Đức Phước như sau: Ông Đặng Đức Phước có yêu cầu Tòa án: Công nhận ông Đặng Đức Phước được quyền quản lý, sử dụng nhà đất diện tích 84m2 thuộc thửa 125, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến khi đất bị thu hồi và nhận được bồi thường về nhà đất theo quy định pháp luật.

- Các tài liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp bao gồm: Đơn khởi kiện, bản tự khai; bản sao căn cước công dân, bản sao sổ hộ khẩu của ông Tư và của bà Sự, văn bản đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền ngày 19/12/2022, biên bản hòa giải tại UBND phường Thống Nhất ngày 23/11/2022, giấy uỷ quyền ngày 17/9/2004, hợp đồng uỷ quyền ngày 25/3/2016, biên bản giao nhận tiền ngày 25/3/2016, biên bản hồ sơ ngày 03/5/1999, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở trong đó thị

- Các tài liệu chứng cứ do bị đơn cung cấp bao gồm: Bản tự khai; bản sao căn cước công dân, số tạm trú, hợp đồng uỷ quyền của ông Tư cho ông Phước, vi bằng ngày 25/3/2016, biên bản giao nhận tiền ngày 25/3/2016, bằng chiết tính giá trị bồi thường, thông báo nộp thuế, giấy mời ngày 05/10/2020, giấy mời ngày 25/12/2020, biên bản hồ sơ 03/5/1999, đơn xin xác nhận tạm trú, giấy sang nhượng đất ngày 10/8/1996, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở trong đó thị ngày 17/9/2004.

- Các tài liệu chứng cứ do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trung cung cấp bao gồm: Bản tự khai; bản sao căn cước công dân.

- Các tài liệu chứng cứ Tòa án thu thập được: Biên bản xác minh tại công an phường Trung Dũng, Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ tài sản ngày 16/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà; công văn 1495/TPQĐ ngày 25/4/2024, Quyết định thu hồi đất 801/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, Thông báo thu hồi đất số 806/TB-UBND ngày 26/7/2018, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản kiểm đếm ngày 18/9/2019, biên bản kiểm đếm ngày 07/8/2020, Quyết định về việc bồi thường số 802/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, Quyết định bồi thường số 1673/QĐ-UBND ngày 10/12/2020, giấy xác nhận nguồn gốc đất, bằng chiết tính giá trị bồi thường, biên nhận hồ sơ, văn bản 163/UBND ngày 29/5/2019, vi bằng ngày 25/3/2016, hợp đồng uỷ quyền ngày 25/3/2016, biên bản giao nhận tiền, Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 10/12/2020, bằng chiết tính 21/9/2020, giấy xác nhận nguồn gốc đất nhà ngày 20/8/2020, giấy xác nhận nguồn gốc đất nhà ngày 11/4/2019, biên bản họp ngày 16/3/2020, phiếu lấy ý kiến của khu dân cư, biên bản họp 12/6/2020, biên bản kiểm đếm ngày 18/02/2019, giấy xác nhận nguồn gốc đất ngày 22/7/2002, biên bản họp ngày 20/6/2019, phiếu lấy ý kiến ngày 06/5/2019, biên bản kiểm đếm ngày 19/9/2018, giấy xác nhận nguồn gốc đất nhà ngày 20/8/2020, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở trong đó thị ngày 17/9/2004, hợp đồng uỷ quyền ngày 25/3/2016, giấy xác nhận nhân khẩu của ông Phước, giấy sang nhượng đất ngày 10/8/1996, giấy bán nhà và đất ngày 04/3/2009, hóa đơn GTGT liên điện, giấy xác nhận nguồn gốc đất nhà ngày 11/11/2019, bằng chiết tính giá trị bồi thường ngày 21/9/2020, giấy uỷ quyền ngày 17/9/2004, đơn xin xác nhận tạm trú của ông Tư, giấy xác nhận nhân khẩu của ông Tư, biên bản họp ngày 12/6/2020, công văn 1614/VPPDK.BH-ĐKCG ngày 05/3/2024, công văn 821/VPPDK.BH-TLTL ngày 26/01/2024.

1.2/ Tòa án triệu tập bà Nguyễn Thị Sự có mặt:

- Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2025 có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để làm việc, lấy lời khai và cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phân tố của bị đơn; tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải;

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2025.

- Trường hợp bà Nguyễn Thị Sự vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/6/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Nếu bà Nguyễn Thị Sự vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Thọ - Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 ngày 10/03/2025, tại Hội trường tầng 2, Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, phí hồ sơ đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Gỗ thu hồi khi thực hiện dự trị cây xanh đô thị và giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn thị xã Phú Thọ (Gỗ thu hồi sau chặt hạ và Gỗ đã bị chặt chưa chặt hạ "cây đứng"), chi tiết theo phụ lục đính kèm hồ sơ đấu giá.

4.2. Giá khởi điểm: 495.702.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm linh hai nghìn đồng chẵn). Bước giá: 5.000.000 đồng/bước/giá/tổng giá trị tài sản

Tiền đặt trước: 99.140.000 đồng; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 2100.000 đồng/hồ sơ

5. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Trả giá 01 vòng theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03, 04, 05/03/2025, tại Kho bãi tập kết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Thọ và một số điểm trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

7. Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

7.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/02 đến hết 16h00 ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung.

7.2. Thời gian nộp hồ sơ, phiếu trả giá: Khách hàng nộp hồ sơ và phiếu trả giá trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức "Gửi bảo đảm" đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Thời gian nhận hồ sơ và phiếu trả giá trước: 16h00 phút ngày 07/03/2025 trong giờ làm việc hành chính (tính theo thời gian Công ty nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu điện).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/02 đến hết 16h00 ngày 07/03/2024, khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. ĐT: 02106 521 333 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Thọ. ĐT: 0210.3820103.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUANG CHUNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Số 18, đường Nguyễn Doãn Cung, khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/03/2025, tại Hội trường tầng 1 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 760,0m2 đất (Đất ở 300m2, đất vườn 460m2) thuộc thửa đất số 571, tờ bản đồ số 21, địa chỉ: Khu 16, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 696487, do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 19/9/2013, mang tên họ ông Nguyễn Văn Đan và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cùng toàn bộ công trình xây dựng trên đất

4.2. Giá khởi điểm lần 5: 1.984.845.600 đồng

4.3. Bước giá: 5.000.000 đồng/01 bước giá

4.4. Tiền đặt trước: 198.485.000 đồng

4.5. Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 21/02 đến hết 16h00 ngày 11/03/2025 (Trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung theo quy định

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03, 04, 05/03/2025 (Trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản đấu giá thuộc Khu 16, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước:

7. Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 21/02 đến hết 16h00 ngày 11/03/2025, khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Ngân hàng vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng theo Phương thức trả giá lên

10. Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lệ đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao theo địa chỉ trên.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUANG CHUNG

Để phục hồi sản xuất, gia tăng đơn hàng, nhiều DN trên địa bàn TP Huế đã đăng thông tin tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn lao động thiếu hụt và phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người lao động (NLĐ) tại các DN trên địa bàn TP Huế đã trở lại làm việc ổn định. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm nay, nhiều DN thông báo tuyển dụng thêm lao động với số lượng lớn, trong đó ngành dệt may có nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Đơn cử như Cty Scavi Huế (Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền) thông báo tuyển hơn 2.000 công nhân may và đào tạo may, với nhiều chính sách đãi ngộ. Tương tự, các DN dệt may, may mặc xuất khẩu như Sơn Hà Huế (KCN Phú Đa), MSV, Phú Hòa An (cùng KCN Phú Bài)... cũng đang cần tuyển hàng trăm lao động. Đại diện Cty MSV cho biết, năm 2024 Cty vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Năm nay, Cty dự định mở rộng thêm 6 - 7 chuyên may mới, nên đang tập trung tuyển dụng thêm khoảng 200 công nhân.



● Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động ngành may mặc tại TP Huế rất lớn.

(Ảnh: Võ Nhân)

Mặc dù đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, song các DN vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm đủ lao động. Tại tháng giao dịch việc làm đầu năm 2025 do Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP tổ chức, nhiều DN chỉ nhận được vài ba hồ sơ xin việc. Đại diện một Cty may mặc chuyên sản xuất hàng xuất khẩu chia sẻ, cuối năm 2024, Cty đã ký được nhiều

đơn hàng sản xuất trực tiếp cho các thương hiệu lớn xuất đi thị trường châu Âu, châu Mỹ... Nhưng với tình hình khó tuyển được lao động như hiện nay, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng, sản lượng, doanh thu của đơn vị.

Ngoài dệt may, DN ngành nghề khác cũng có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động phổ thông, kỹ sư, chuyên viên có tay nghề như Cty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (chuyên sản xuất đồ chơi), đang cần tuyển gần 1.200 công nhân ép nhựa, lắp ráp, kỹ thuật điện, cơ khí.

Theo Trung tâm DVVL, trong tháng đầu năm 2025, đã có 35 đơn vị có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng hơn 14.200 người, trình độ từ lao động phổ thông

đến đại học trở lên. Trong đó 18 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng gần 6.000 lao động trong nước; 13 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng gần 7.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 4 đơn vị tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp với số lượng khoảng 1.000 học viên.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao mở ra nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lao động là vấn đề khiến nhiều DN lo ngại. Nhiều DN đã mở rộng quy mô tuyển dụng ra các tỉnh khác và liên kết với các trường nghề, đại học để nhận sinh viên vào thực tập. Một số DN áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh như tạo môi trường làm việc thân thiện; bảo đảm mức lương cơ bản đóng bảo hiểm xã hội cao hơn mức lương tối thiểu vùng, tăng các khoản phúc lợi để tăng thu nhập thực nhận, giữ chân NLĐ.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm DVVL TP Huế cho biết, tại tháng giao dịch việc làm với chủ đề "Mùa xuân kết nối việc làm" diễn ra từ 15/2 - 15/3 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua sàn giao dịch việc làm; sẽ giao dịch, tư vấn, kết nối thường xuyên giữa NLĐ với DN. Đây sẽ là cầu nối để các DN sớm tuyển đủ nhu cầu lao động, cũng như tạo cơ hội hơn cho các lao động muốn có việc làm ổn định. **THỦY NHUNG**

HẢI DƯƠNG: 34% dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào trong năm 2025; đặt mục tiêu có từ 50 - 55% phường, thị trấn đạt đô thị văn minh; 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Theo kế hoạch, năm 2025, tại Hải Dương, từ 70 - 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện duy trì phát huy hiệu quả Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% ĐVHC cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Từ 50 - 55% phường, thị trấn đạt đô thị văn minh. Tiếp tục duy trì, phát huy 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 85% cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa; 90% thôn, tổ dân phố văn hóa.

Trước đó, năm 2024, toàn tỉnh Hải Dương đã có 1.319/1.341 thôn, khu dân cư và 597.821/625.045 gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 14 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, nâng tổng số phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh lên 24/56 (đạt 42,8%); 1.304 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 439 cơ quan, đơn vị, DN xây dựng môi trường không khói thuốc. Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 34% tổng số dân. 100% số trường học các cấp bảo đảm chương trình thể dục, thể thao chất lượng.

HOÀNG GIANG

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để đẩy mạnh việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (NT,NDN) cho hộ nghèo, ngay từ đầu tháng 1/2025, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Tính đến 20/2, toàn tỉnh đã khởi công 605 ngôi nhà, trong đó có 342 xây mới, 263 cải tạo, sửa chữa; 56 nhà đã hoàn thành, trong đó 15 xây mới và 41 cải tạo, sửa chữa.

Như vậy, Quảng Bình còn 948 nhà chưa triển khai, trong đó 484 nhà xây mới và 464 nhà cải tạo, sửa chữa. UBND tỉnh đã cấp hơn 71 tỷ đồng (chia thành 2 đợt) cho các địa phương theo danh sách phê duyệt. Các huyện, TX đã kêu gọi, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá

nhân với tổng kinh phí trên 1,28 tỷ đồng và 1.210 ngày công.

Theo UBND Quảng Bình, thời gian qua việc triển khai xóa NT,NDN cho hộ nghèo còn gặp khó khăn, vướng mắc, như thời tiết mưa, rét kéo dài nên việc vận chuyển vật liệu đến một số vùng miền núi gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là nguồn lực huy động chưa đủ, tiến độ thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương; một số hộ dân vẫn chưa tham gia do điều kiện kinh tế hạn chế; một số hộ do không đủ kinh phí thực hiện xây mới nên có nhu cầu chuyển sang cải tạo, sửa chữa...

Để bảo đảm tiến độ theo mục tiêu phân đầu là cơ bản các huyện hoàn thành trong tháng 6/2025,

riêng Minh Hóa trước tháng 9/2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp quyết liệt, chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai, phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, bảo đảm các ngôi nhà được xây dựng đúng tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với thực tế; việc phân bổ ngân sách bảo đảm minh bạch, công bằng giữa các đối tượng.

* Liên quan lĩnh vực, tại tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát, năm 2025, toàn tỉnh có 6.570 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, trong đó 4.297 hộ cần xây mới và 2.273 hộ cần sửa chữa nhà ở. Có 2.914 hộ/6.570 hộ có nhu cầu hỗ trợ, sửa chữa nhà ở

Tại Quảng Nam, Sở LĐ-TB&XH cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành 5.590 nhà, đạt gần 48%, gồm 3.771 nhà xây mới và 1.819 nhà sửa chữa. Tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 273 tỷ đồng. Như vậy, số nhà cần thực hiện trong năm 2025 là 6.073 nhà, nhu cầu kinh phí thực hiện hơn 320 tỷ đồng.

Với nguồn ngân sách trên 261,7 tỷ đồng và nguồn vận động hơn 133,7 tỷ đồng, tổng nguồn kinh phí hiện có là gần 395,5 tỷ đồng, Quảng Nam bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện xóa NT,NDN trong năm 2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, hiện nay nguồn kinh phí để xóa NT,NDN tại tỉnh đã bảo đảm và sẵn sàng phân bổ đến các địa phương. Các địa phương cần phải chủ động, khẩn trương triển khai, quyết liệt thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, bảo đảm về đích hoàn thành xóa NT,NDN trong năm 2025.

thuộc diện chương trình xóa NT,NDN do Chính phủ phát động (các hộ còn lại thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhà cho người có công với cách mạng), trong đó có 1.809 hộ có nhu cầu xây mới và 1.105 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà.

Từ đầu 2025 đến nay, các địa phương tại tỉnh đã khởi công

xây mới và sửa chữa 400 nhà ở cho các hộ. Có 233/400 nhà đã hoàn thành và 167 nhà đang thi công. 2.514/2.914 nhà còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/12, riêng huyện Ba Tơ sẽ hoàn thành trước ngày 11/3 (nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ).

MINH PHƯƠNG

Pháp luật
VIỆT NAM

● Tổng Biên tập:
TS VŨ HOÀI NAM

● Phó Tổng Biên tập:
HÀ ANH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

● Phó Trưởng ban Phụ trách
Ban Thư ký tòa soạn báo in:
HOÀNG VĂN TOÀN

● **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29

Nguyễn Chí Thanh,
phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.

*ĐT: (024) 37245180

* Fax: (024) 37245178

* Email: baoplvn2014@gmail.com.

● **GPXB** số 180/GP-BTTTT

ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và

Truyền thông cấp.

● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**

● In tại Cty TNHH MTV In báo

Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):**

200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

*ĐT: 0903941211 * Email: phuonghoa@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du**

và miền núi phía Bắc):

581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

*ĐT: 0914433388 * Email: dieuphamplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng**

sông Hồng):

10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

*ĐT: 0973465555 * Email: vanphongplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ**

và duyên hải miền Trung):

Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu,

TP. Đà Nẵng.

*ĐT: 0903029099 * Email: quangtam07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):**

92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai.

*ĐT: 0914876019 * Email: longbc07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):**

109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

*ĐT: 0913601551 * Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:

Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 7.300Đ

(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)